



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒



เร็กซ์เก็บกวาด เจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดพ่นฆ่าเชื้อและกำจัดขยะติดเชื้อใน รพ.สนามชั่วคราว สดม. หลังสนามฟุตบอลบุนเดสลีกา สโมสรตำรวจ หลังเคลียร์ผู้ต้องกักหมดแล้ว เพื่อใช้เป็นห้องรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่ส่งต่อมาจาก รพ.ตำรวจ.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ติดโควิด 270 ราย
ป่วยโคโรนา
ใช้ท่อช่วยหายใจ
ยอดตายพุ่งต่อเนื่อง 21 ศพ
จังหวัดหนองบัวลำภู 4.3 แสน
ส.กักตักการวอนผ่อนปรน

ไทยติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเพิ่มใกล้ 2 พันคนอีกครั้ง รวมทั้งผู้เสียชีวิตพุ่ง 21 ศพ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ทำให้ยอดตายสะสม 245 คน พบผู้ป่วยอาการหนักและตะพังกคน ผู้ติดเชื้อใน กทม.ยังมาอันดับ 1 ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

68,984 คน หายป่วยสะสม 39,481 คน อยู่ระหว่างรักษา 29,481 คน อากาหนัก 954 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 270 คน

★ ยอดตายเพิ่มอีก 21 ศพ

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 21 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 9 คน อยู่ใน กทม. 8 คน เชียงใหม่ 4 คน ชลบุรี 4 คน จังหวัดละ 2 คน นครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 คน สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ ยังมีผู้ป่วยยืนยัน และมีถึง 2 ราย ที่ติดเชื้อขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 245 คน อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น หลังพบว่าเชื้อโควิด-19 มีการกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียระบาดไปหลายประเทศ ขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะระงับบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

★ วอนเข้าใจมาตรการที่ออกมา

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สำหรับ 5 จังหวัดแรกที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันที่ 2 พ.ค. ได้แก่ กทม. 539 คน นครบุรี 276 คน สมุทรปราการ 145 คน ชลบุรี 89 คน และปทุมธานี 62 คน ขณะที่ข้อมูลวันที่ 2 พ.ค.มีจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลย 11 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 50 คน 27 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 100 คน 4 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คน 9 จังหวัด แต่ที่เป็นห่วงคือ กทม. และปริมณฑล เพราะผู้ติดเชื้อกระจุกตัว ที่ประชุม สบค. ชูตเล็กหรือกินข้าว จำเป็นต้องกันหาเชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่แออัดให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีมาตรการให้ทำงานที่บ้าน ทิศทางการติดเชื้อลดลง แต่ กทม. และปริมณฑลการตัวเลขยังขึ้นอยู่กับปัจจัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการให้เข้าใจความเดือดร้อนและท่านจะค่อยๆ เห็นตัวเลขที่เราอยากเห็นลดลง

★ ลงหมอมพร้อมแล้ว 4.3 แสนคน

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ในที่ประชุม สบค. ชูตเล็กมีการรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ 4-30 เม.ย. ข้อมูลสรุปจะเห็นว่าช่วงกลางเดือน เม.ย. ผู้ป่วยมีทั้งอาการหนักและมีอาการเบื้องต้นต้องใช้ระยะเวลาารเลี้ยงนานเกิน 10 วัน แต่หลังการบูรณาการร่วมกันแล้วจนถึงวันที่ 29 เม.ย. ผู้ป่วยทุกระดับจะใช้เวลารอเตียงอยู่ที่ 1-2 วันเท่านั้น รองอธิบดีกรมการแพทย์รายงานว่า ปัจจุบันระยะเวลาารเลี้ยงอยู่ภายใน 48 ชั่วโมง สำหรับการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันและไลน์หมอมพร้อม ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 พ.ค.

มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 430,588 ราย ตัวเลขนี้ทำให้เห็นว่าผู้มีไข้เข้ารับบริการจำนวนมาก เมื่อลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากอาจทำให้ระบบขัดข้องชั่วคราว แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขอยู่ ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกใช้ช่องทางดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ อสม. หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติรักษาอยู่ รัฐบาลยืนยันคนไทยมีสิทธิได้รับวัคซีน

★ ย้ำเชื้ออังกฤษทำป่วยรุนแรง

จากนั้น นพ.เวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคระบาดและกักสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงเพิ่มเติมที่กระทรวงสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสามมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และระยะเวลาจากการตรวจพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตสั้นมากเพียง 9 วันเท่านั้นว่า จำนวนการเสียชีวิตค่อนข้างสูงต่อเนื่องกันหลายวัน เนื่องจากฐานจำนวนผู้ป่วยสูงมากขึ้นในแต่ละวันและหลักพันถึงสองพัน การระบาดในระลอกนี้เป็นการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษระยะเวลาจากวันที่พบเชื้อจนถึงเสียชีวิตที่สั้นลงกว่าเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของยุโรปที่พบว่าสายพันธุ์อังกฤษมีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยจะติดตามดูรายละเอียดต่อไป ภาพรวมอัตราการเสียชีวิตในระลอกนี้ยังน้อยกว่าการระบาดในระลอกแรก เราจะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและยาเชื่อว่าจะลดผลกระทบลงได้ จุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดรอบนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่สถานบันเทิง สถานที่พักเลี้ยง จัดงานประเพณี สำนักงาน ตลาด ร้านอาหาร ฝึกฝนสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ใต้ถุนครัว รวมถึงท่าอากาศยานด้วย

★ สายพันธุ์อินเดียยังไม่น่าห่วง

ด้าน นพ.งู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ประเทศไทยพบสายพันธุ์อินเดียในสถานที่ที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียไม่ใช่เรื่องแปลกและน่าวิตกกังวลแต่อย่างใด ทุกคนเข้ามาได้มีการตรวจ ถ้าตรวจพบก็จะกักกันจนปลอดภัยไม่ให้มีระบาดในประเทศไทย การถอดรหัสพันธุกรรมพบสายพันธุ์อินเดียที่อยู่ในที่สถานกักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศ สายพันธุ์อินเดียจะแยกเป็นกลุ่ม B.1.167.1, B.1.167.2, B.1.167.3 และสายพันธุ์เมกอลัสที่ตรวจพบโดยสถานกักกันเป็นสายพันธุ์กลุ่ม B.1.167.2 จำนวน 2 ราย และกำลังรอตรวจอีก 6 ราย ยังไม่ทราบผลอย่างไรก็ตามไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด เพราะทุกคนเข้ามาถูกต้องตามกฎเกณฑ์สามารถกักกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในประเทศได้

ติดโควิด

☆ ต่อจากหน้า 1

พร้อมจับตาเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดในมาเลเซีย ผลต่อประสิทธิภาพวัคซีน หวั่นโผล่ทางใต้ของไทย ขณะที่คนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่าน "หมอมพร้อม" ล้าไป 4.3 แสนคน ด้านสมาคมกักตักอาหารไทย ส่งหนังสือถึงนายคช. ขอให้ช่วย 2 ข้อ หลัง สบค. ออกมาย้ำ กระทบผู้ประกอบการร้านอาหารอื่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยยังคงรุนแรง ทั้งการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น อีกหลักพันคน มีผู้ป่วยเสียชีวิตรายวันเป็นเลขสองหลัก รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

★ ผู้ป่วย โควิดอาการหนักพุ่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 พ.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,940 คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ 930 คนเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 10 คน โดยมาจากออสเตรเลีย 1 คน เป็นชายชาวเยอรมัน จากเกาหลีใต้ 1 คน เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี นอร์เวย์ 1 คน เป็นหญิงไทย อายุ 24 ปี อินเดีย 1 คน เป็นชายชาวอินเดีย อายุ 36 ปี ปากีสถาน 1 คน เป็นชายชาวปากีสถาน อายุ 56 ปี แอฟริกาใต้ 1 คน เป็นหญิงไทย อายุ 42 ปี ชูแดน 1 คน เป็นชายไทย อายุ 25 ปี และอียิปต์ 3 คน เป็นชายไทย 2 คนและหญิงไทย 1 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ติดโควิด

★ ต่อจากหน้า 10

★ หวันเชื้อแอฟริกาใต้จากมาเลย์

นพ.ยง ระบุด้วยว่า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งขณะนี้คือ การระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซีย จะพบว่ามันทั้งหมด 5 สายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ถือว่าจะต้องระวังการแพร่ระบาดอย่างมากคือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 จากการศึกษาฐานข้อมูลจำนวน 74 สายพันธุ์ในมาเลเซียที่เผยแพร่สาธารณะพบว่า เป็นสายพันธุ์นี้ถึง 81 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมาเลเซียที่ระบาดอยู่ ดังนั้นสายพันธุ์นี้มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ได้มากเพราะเรามีพรมแดนติดกัน อย่างเช่นสายพันธุ์อังกฤษระบาดหนักในประเทศไทยขณะนี้ไม่ได้บินมาแต่เดินข้ามพรมแดนธรรมชาติ เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยขณะนี้สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่อยู่ในมาเลเซียเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ไม่ควรให้สายพันธุ์นี้มาระบาดในประเทศไทยได้

★ กทม.ผู้ป่วยสะสม 1.3 หมื่น

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ใน กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่าวันที่ 2 พ.ค. มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามประกาศของ สบค. 539 คน เป็นผู้ป่วยในกรุงเทพฯ 499 คน อีก 40 คนมีที่อยู่ต่างจังหวัดและรักษาใน กทม. ตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกใหม่วันที่ 1 เม.ย.-2 พ.ค. 64 กรุงเทพฯมีผู้ป่วยสะสม 13,283 คน และมีแผนตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ จุดที่มีเชื่อมโยงผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายตรวจเพิ่มให้ได้อีกอย่างน้อย 7,200 คน ระหว่าง 3-7 พ.ค. นี้และขณะนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยโควิดอยู่ในระบบการรักษาของ กทม. 1,291 คน เป็นผู้ป่วยมีอาการรักษาอยู่ใน รพ.สังกัดสำนักงานแพทย์ กทม. 8 แห่ง รวม 214 เตียง ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อยพักอยู่โรงพยาบาลสนาม กทม. ทั้ง 4 แห่ง รวมครองเตียง 966 เตียง คงเหลือ 734 เตียง ผู้ป่วยพักดูอาการใน Hospitel 5 แห่งรวมครองเตียง 173 เตียง คงเหลือ 411 เตียง ไม่มีผู้ติดเชื้อค้าง

★ ขยายเตียง รพ.สนามเพิ่ม

พล.ต.อ. อัศวินกล่าวอีกว่า เนื่องจากยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีเตียงเตรียมไว้รองรับผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง กทม. ได้ขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม กำลังเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ณ ศูนย์กีฬาบางกอก สเตเดียม จะรองรับได้อีก 400 เตียงจากเดิมมี 1,700 เตียง พร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในกาเปิดเป็น Hospitel เพิ่มเติมจากปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่งรองรับได้ 584 เตียง ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีความพร้อมสามารถประสานกับสำนักงานแพทย์ กทม. หรือสำนักงานเขตพื้นที่

★ ขอ 2 ข้อให้นายกฯ ช่วย

วันเดียวกันนางฐนิวรรณกมล นกขสภาค กิตติการไทย เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สบค.) ขอให้ทบทวนคำสั่ง สบค. ที่ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ส่งหนังสือผ่านไปทาง พล.อ. อนุชิต นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สปก.สบค.) แล้ว เพราะสมาคมได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมากและส่วนเสียดังกล่าวคือการมูลค่าความเสียหายจากคำสั่งล่าสุดนี้อยู่ที่ 1,400 ล้านบาทต่อวัน สมาคมมีข้อเรียกร้องไปยังนายกฯ 2 ข้อ ได้แก่ 1.อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้พิจารณาอนุญาตในวันที่ 7 พ.ค. นี้ และ 2. ขอให้นายกฯ พิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน ร้อยละ 50 งดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน และพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี อีกทั้งขอ ให้ สบค. ช่วยประสานเจ้าของห้างสรรพสินค้าลดค่าเช่าอย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นการช่วยประคับประคองร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาตลอดทั้งปี

★ แห่ตรวจหาเชื้อทะเล่เป่า

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนใหญ่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเพิ่มขึ้นอีก โดยในจังหวัดใหญ่ อาทิ นครราชสีมา พบผู้ป่วยเพิ่ม 34 คน แยกเป็นในพื้นที่ อ.เมือง 14 คน อ.ปากช่อง 8 คน อ.ด่านขุนทด 3 คน อ.บัวใหญ่ 2 คน นอกนั้นอำเภอละ 1 คน ได้แก่ อ.แก่งสนามนาง อ.คง อ.ครบุรี อ.โชคชัย อ.ประทาย อ.ปักธงชัย และ อ.สีลิว ขณะที่ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จุดตรวจรถชีวิตนิกรัยพระราชทาน ยังคงให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป็นวันสุดท้ายและมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าตรวจตั้งแต่เช้ามืดกว่า 500 คน ต่อแถวภายในสนามหน้าศาลากลาง โดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อความสบายใจ ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวไว้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา มีประชาชนมาตรวจกว่า 1,000 คน และวันที่ 2 พ.ค. ช่วงเช้าทยอยมาแล้ว 500 คน ซึ่งภาพรวมคนมาตรวจล้มเหลวเนื่องจากเห็นว่าเป้าหมายที่ ประมาณกว่า 10,000 คน ส่วนรถชีวิตนิกรัยออกชุดไปบริการที่หน้าว่าการอำเภอปากช่อง โดยขอให้ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาคัดกรองเพื่อความสบายใจและไม่ต้องไปกัก

★ ผู้เสี่ยงคลัสเตอร์สุโขทัยหาย

ส่วนที่ จ.สุโขทัย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑๐)

คลัสเตอร์ใหญ่คือร้านอาหารคาเฟ่เดอะรี.ค.ปากแคว อ.เมือง เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม ร่วมงานด้วย ซึ่งมีรายงานมาจาก สสจ.สุโขทัยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์ดังกล่าว มีจำนวนถึง 21 คน และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอีก 34 คน รวมมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านอาหารดังกล่าวสูงถึง 55 คน แยกเป็นที่รักษาตัวอยู่ตาม รพ.ภายใน จ.สุโขทัย จำนวน ๒๒ คน และผู้ติดเชื้อที่ไปรักษาตัวที่ กทม.อีก ๘ คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน และจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือไม่ เพราะเดินทางพร้อมครอบครัวกลับ กทม.ไปตั้งแต่หลังสงกรานต์แล้ว ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า ผลการตรวจเชื้อรอบแรกเป็นลบ และจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อ นายสมศักดิ์ ได้เลย

★ ชัยนาทตายรายแรก

ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 21 คน และมีผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เสียชีวิต 1 คน ถือเป็นรายแรกของจังหวัดผู้ตายเป็นชาย อายุ 86 ปี มาจาก อ.สรรพยา และถูกส่งมารักษาที่ รพ.ชัยนาทเรนทร เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา

★ 2 เขียนพระสุพรรณฯป่วย

ที่ จ.สุพรรณบุรี มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 2 คน เป็นชาย รัช 70 ปี อยู่ อ.ด่านช้าง และหญิง อายุ 80 ปี แต่เป็นคนเขตหนองแรม กทม. ส่งตัวมารักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยมราช ไม่นับเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเขียนพระใน จ.สุพรรณบุรี 2 คน ประกาศติดเชื้อโควิด พร้อมขอโทษคนรอบข้างที่ต้องทำให้เดือดร้อน โดยคนแรกเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ก "นพพล อินทร์สุวรรณ" หรือ จีระ ศรีประจันต์ เขียนพระชื่อ จ.สุพรรณบุรี ประกาศว่าตนและเพื่อนเขียนพระชื่อ "ตูน" ติดโควิดด้วย ทั้งคู่เปิดเผยพระภายในห้างสรรพสินค้าที่มีผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

★ คลองสามเร่งตรวจเชิงรุก

ด้าน จ.ปทุมธานี ที่ยังคงติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ตลอดช่วงเช้าวันที่ 2 พ.ค.ที่สวนสาธารณะหมู่บ้านพุดงศา 12 หมู่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกว่า 500 คน มี พ.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายวิระศักดิ์ สาคราน นาย กอบต.คลองสาม และข้าราชการ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ขณะที่ศูนย์โควิด-19 จ.ปทุมธานี รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 88 คน อยู่ในบางบัวทอง 29 คน อ.เมือง 28 คน อ.ปากเกร็ด 15 คน อ.บางใหญ่ 14 คน อ.บางกรวย 5 คน และ อ.ไทรน้อย 2 คน รวมติดเชื้อสะสม 2,127 คน รักษาหาย 1,069 คน

★ สลดวังหวัดเผาผู้ป่วยโควิด

ส่วนกรณีชาวบ้านรอบวัดหลายวัดในพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่มีที่เผาศพผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นหญิง อายุ 76 ปี ชาว ต.ท่าไข่ อ.เมือง ที่เสียชีวิตที่ รพ.พุทธโสธร เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่สองของจังหวัด ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางอภิญญา เชื้อเงิน อายุ 63 ปี ส.อบต.ท่าไข่ ว่า หลังจากได้รับการร้องขอจากลูกสาวผู้ตาย ให้ช่วยหาวัดประกอบพิธีศพปนกิจศพมารดากิ่งหวัดถึง ๘-4 วัด ทุกวัดยินดีให้นำศพมาเผา แต่ได้รับการปฏิเสธจากชาวบ้านโดยรอบ จนมาได้ที่วัดอุดมมงคล หรือวัดหลวงพ่อดุจดมะ ให้มาฝังผู้เสียชีวิตไปเผาได้แล้ว ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตล้นวัดโควิด-19 รวม 4 คน และมีรายงานล่าสุดว่าหลานสาววัย 2 ขวบ เศษ พบติดเชื้อเช่นเดียวกันแต่ไม่มีอาการใดๆ

★ 9 ขวบกราบเท้าแม่ลาไปรพ.

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.ชัยภูมิ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1 คน เป็น ค.ญ.วัย 9 ขวบ ชาว อ.หนองบัวแดง จากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวชในพื้นที่ โดยคณะแพทย์จาก รพ.หนองบัวแดง เดินทางไปรับตัว ค.ญ.วัย 9 ขวบรายนี้เพื่อไปรักษาจนเกิดภาพน่าเศร้าเมื่อหนูน้อยก้มกราบเท้าแม่และยาย เพื่อลาไปรักษาตัวเพียงลำพังคนเดียว ทั้งนี้ จ.ชัยภูมิมีผู้ติดเชื้อสะสม 142 คน เสียชีวิต 8 คน รักษาหาย 25 คน เหลือกำลังรักษาอยู่ 114 คน มีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสี่ยงสูงในด้านการรักษาและนำห่วงต่อการเสียชีวิตตามมาอีกได้ง่ายในครั้งนี้ด้วย ใน 2 กลุ่มหลักที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี รวม 18 คน กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป รวม 21 คน ที่ยังต้องให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

★ คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็งมาอีก 1

ส่วนที่ จ.ปราจีนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน ที่บริษัทปราจีนบุรีวารีเทป จำกัด ต.รบบนเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งมีพนักงานราว 120 คน และพบการแพร่ระบาดของโรคไปติดครอบครัวของพนักงานบริษัทดังกล่าว ต่อมาสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีระงู ณ วันที่ 2 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 1 คน ที่งานที่โรงงานน้ำแข็งดังกล่าว ทำให้คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็งมีผู้ติดเชื้อแล้ว 27 คน และสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมโควิด-19 และอัดน้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้เจ้าหน้าที่ร่ายหลายครั้ง รวมถึงให้ปิดโรงงานน้ำแข็งชั่วคราว 14 วัน เพื่อที่ความสะอาด และนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อต่อไป

★ ผวาโควิดทำตลาดผ้ากระอัก

สำหรับที่ จ.ชลบุรี ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก

89 คนส่วนใหญ่อยู่ในอ.บางละมุง ศรีราชา นอกจากนี้ยังพบว่า มีการปล่อยข่าวว่าตลาดผ้าวัดกลาง อ.เมืองชลบุรี มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดซบเซา ร้านค้าต้องปิดตัวลงไปหลายร้าน เนื่องจากไม่มีชาวบ้านมาจับจ่ายซื้อเสื้อผ้า นอกจากนี้ตลาดวัดกลางยังเป็นพื้นที่ขายอาหารสดและอาหารแห้งได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยนางอารยา เสียวรักษา-โอฬาร อายุ ๕8 ปี ร้านขายผ้าเพลินพรรณ ซอยตาแจ้ว วัดกลาง เทศบาลเมืองชลบุรี กล่าวว่า ที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดวัดกลาง ขอบยืนยันว่าไม่จริง รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านแล้ว แต่ก็ยังแทบไม่มีคนเข้ามาจับจ่ายในตลาดอยู่ดี ส่วน จ.ตราด หลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกาะช้าง ทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยพากันยกเลิกการจองห้องพักพร้อมขอคืนเงินมัดจำไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์ต้นเดือน พ.ค.ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน บนเกาะช้างกลับเงียบเหงา กระทั่งถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างมาก

★ ร้านแนวสตรีฟู้ดเจ้านอนหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมาตรการของสคบ.ที่คุมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารถนัดหน้า โดยที่ จ.เชียงใหม่ ร้านอาหารตามสั่งในบริเวณตลาดศรีวัฒนา หรือภาคธานีหรือ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ถือเป็นย่านร้านอาหารสตรีฟู้ดชื่อดังและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีแต่ความเงียบเหงาเมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน และให้ปิดบริการในเวลา 21.00 น. ตลอดทั้งวันที่ 2 พ.ค.แทบไม่มีลูกค้าเข้าไปซื้ออาหารหลายร้านยอมหยุดขายเพราะผู้ถือหุ้นไม่ไว้ส่วนร้านที่ยังเปิดขายเหลือไม่ถึง 10 ร้าน แต่ละร้านต้องปรับตัวตามสถานการณ์ ด้วยการจัดเตรียมวัตถุดิบให้น้อยลงครั้งต่อครั้ง ผู้ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครั้งนี้วิกฤติหนักสุดเพราะลูกค้าหายไปร้อยละ 90

★ ตลาดคนหายยอดขายลดฮวบ

เช่นเดียวกับตลาดบางลำภู ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าคนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด น.ส.อารยาณี เนิยม-ประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาดบางลำภูขอนแก่นกล่าวว่า ทุกวันนี้แม้ค้าบ่กันทุกคนเพราะการค้าขายแยกลงปกติลูกค้าเคยซื้อเยอะก็มาซื้อน้อยลงแต่ยังคงมีคนมาเดินตลาดอยู่แต่คนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด คนเราต้องกินแต่พฤติกรรมเปลี่ยนไปคือรับมีรายชื้อเสร็จแล้วก็รีบกลับ ทั้งนี้ สินค้าที่เกี่ยวกับอาหารการกินวันนี้อลดขายลดกว่าร้อยละ 30 แต่ถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าของใช้ลดลงถึงร้อยละ 60 เคยขายได้ 100 วันนี้ขายได้ 40 กิโลแล้ว



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑๑)

ติดโควิด ☆ ต่อจากหน้า 11

★ อินเดียยังเอาไม่อยู่

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 788,657 คน เป็นกว่า 152 ล้านคน เสียชีวิตอีกกว่า 12,000 คน เป็นกว่า 3.2 ล้านคน โดยเฉพาะที่อินเดียที่ตลอด 24 ชม.ที่ผ่านมายังพบผู้ติดเชื้อเกือบ 400,000 คน ทำให้ยอดสะสมใกล้แตะ 20 ล้านคน เสียชีวิตเพิ่มอีก 3,688 ราย เป็นกว่า 215,000 คน ทางกรจึงสั่งให้กรุงนิวเดลี พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักสุด ซึ่งมีประชากรอาศัย 20 ล้านคน ยังต้องล็อกดาวน์ไปอีก 1 สัปดาห์ ขณะที่นายแพทย์แอนโทนี เฟาซี ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า รัฐบาลอินเดียควรล็อกดาวน์ไปอีกหลายสัปดาห์หรือเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อหยุดวงจรการระบาดของเชื้อขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity Act 2015 และเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่เอาผิดทางอาญากับพลเมืองของตัวเองที่เดินทางมาจากอินเดีย โดยระวางโทษจำคุก 5 ปี ปรับเป็นเงินสูงสุด 66,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้ไปถึงวันที่ 15 พ.ค. เพื่อสกัดไม่ให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศ

ตื่นแมวแสบ! ☆ ต่อจากหน้า 1

ดังแก๊ส ยันตะกั้วเสื่อผ้าพลาสติก ตำรวจตามลากคอกขณะนอนหลับในบ้านกำลังก่อสร้าง เพราะอ่อนเพลียจากการขนย้ายทรัพย์สินที่โจรกรรมมาเปิดปากรับสารภาพยอมรับจ้างดูแลบ้านในโครงการรู้ว่าหลังไหนไม่มีคนอยู่ตอนกลางคืน บุกเข้าไปจับประตูหน้าต่างกวาดทรัพย์สินอย่างใจเย็นขนขึ้นรถเข็น 2 ก้อฟ่วงรถ จยย.นำไปซุกในบ้าน เพื่อนำไปขายหาเงินใช้จ่ายและสร้างบ้านหลังใหม่ อ้างจับบ้านแค่ 4 หลังและทำคนเดียว แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗

ระดมแพทย์พยาบาลช่วยผู้ป่วยโควิด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ขณะนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยทุกแห่ง ระลอกนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กรมการแพทย์ได้ ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดตั้ง มีคณะกรรมการกำลังต่างๆ ประกอบด้วยการปรับ โรงพยาบาลสนาม โดยจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสถาบันสังกัดกรมการ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบมีความมั่นใจ ด้าน พญ.ไสว- แพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากขึ้น วรรณ ไฝ่ประเสริฐ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รวมทั้งหอผู้ป่วยยาเสพติด หอผู้ป่วยโรกระบบประสาท กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 4 จัดโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลท่าช้าง จ.สิงห์บุรี รับ 40 ได้เพิ่มขึ้นกว่า 500 เตียง การร่วมจัดทำและจัดตั้ง คน มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา ออสพิเทล 4 แห่งรองรับผู้ป่วยกว่า 1,000 เตียง ร่วม รับ ๓๐ คน โรงเรียนเมทนีวิทย์วิทยาลัย จ.นนทบุรี รองรับ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพมหานครและ 1,๐5๐ คน อาคารกีฬา 8 มศว องค์กรกิจ จ.นนทบุรี กต่างจังหวัด และร่วมก่อตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อที่ รับ 2๐๐ คน และค่ายลูกเสือเจ็ดัคต-โป่งก้อนเส้า มิมนุตรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันหน่วยงาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับ 1๐๐ คน ส่วนใหญ่ผ่าน ในสังกัดกรมการแพทย์ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว มาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงด้านน้ำใช้ โรงซักฟอก ประมาณ 3,๐๐๐ คน โดยระดมบุคลากรทั้งในส่วนกลาง และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งจะได้ร่วมกับพื้นที่ และส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรการที่กำหนดต่อไป.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ผวาสายพันธุ์อินเดีย
โควิดพันธุ์พิษ
ตาย 21 ศพ 2 วัน ช็อค

กรุงแชมป์
ติดเชื้อฟุ้ง
ป่วย-สิ้นใจ
ล้งจับตาสายพันธุ์
อินเดีย “ศบค.” เผย
ติดเชื้อฟุ้งไม่หยุด 1,940
ราย ◆ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑)

โควิด □ ต่อจากหน้า 1

สังเวทอีก 21 ศพ กรุงเทพฯ แคมป์ปาย-คายนากสุด โวยกระดืบมาตรการลดแพร่ระบาดได้ตีห่วงการติดเชื่อในครอบครัว ยอมรับระบบของวัคซีนติดขัดเล็กน้อย นายกฯ สั่งเพิ่มสายด่วน-กำลังคนรองรับ “ทย.” เข้ม สนามบินภูเก็ต หลังพบผู้ติดเชื่อนี้เครื่อง ลั่นหากเป็นผู้ป่วย-กลุ่มเสี่ยงห้ามเดินทางเด็ดขาด หากฝ่าฝืนดำเนินคดีทันที

◆ ติดเชื่อใหม่ 1,940 ราย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ ว่า วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 1,940 ราย มาจากในประเทศ 1,930 ราย แบ่งเป็น 1.จากกาการเฝ้าระวังในระบบบริการสุขภาพ 1,788 ราย 2.ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 142 ราย และมาจากต่างประเทศ 10 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 68,984 ราย และมีเสียชีวิตอีก 21 ศพ เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 245 ศพ รักษาหายอีก 1,183 ราย รวมรักษาหายแล้ว 39,481 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 29,481 ราย แบ่งเป็นใน รพ. 21,850 ราย รพ.สนามและอื่น ๆ อีก 8,123 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 954 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจอีก 270 ราย การระบาดระลอกเดือน เม.ย. มีผู้ป่วยสะสม 40,121 ราย เสียชีวิตสะสม 151 ราย สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัว 14 วัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจหาเชือกลายพันธุในคนกลุ่มนี้อยู่ตลอด ขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงต่างประเทศ เรื่องการระลอกการเดินทางเข้าประเทศ ของผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับมาน

◆ สังเวทอีก 21 ศพ

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ 21 ราย แบ่งเป็นผู้ชาย 12 ราย หญิง 9 ราย จำแนกตามพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ 8 ราย เชียงใหม่ 4 ราย ชลบุรี 2 ราย ลำพูน 2 ราย และนครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ราย ถ้าจำแนกตามความเสี่ยงโรคประจำตัว ส่วนใหญ่เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง อ้วน ปอดเรื้อรัง ไตเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และยังไม่พบโรคประจำตัว ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื่อ ได้แก่ สัมผัสจากคนครอบครัวที่ติดเชื่อ สัมผัสกับเพื่อนร่วมงาน สัมผัสผู้ติดเชื่ออื่น ยาน สัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อาศัยในพื้นที่ระบาด และติดเชื่อขณะ

นอนอยู่ในรพ.

◆ กรุงเทพฯ แคมป์ปาย

ผู้ช่วยโฆษกฯ เปิดเผยว่า กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื่อรายใหม่ในระลอกเดือน เม.ย. บางวันเหมือนจะลดลงแต่ยังมีบางวันเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ประชุมได้หารือกันว่าต้องลงตรวจในชุมชน พื้นที่แออัดที่มีประชาชนอยู่รวมกันหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯและปริมณฑลให้เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายใหม่ใน กทม.วันนี้ลดเหลือ 539 ราย ปริมณฑล 570 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 821 ราย สัปดาห์นี้จะเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหาร ที่ผ่านมามีความร่วมมืออย่างถ้วนหน้า ศบค.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เห็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันที่ต้องติดตาม เกิดจากความร่วมมือของประชาชน ทำให้เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันต่อไป

พญ.อภิสมัย ระบุว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื่อรายใหม่ 795,819 ราย รวมยอดสะสม 152,800,831 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 12,882 ศพ รวมเสียชีวิตสะสม 3,206,451 ศพ สหรัฐติดเชื่อใหม่ 42,034 ราย รวมสะสม 33,146,008 ราย อินเดีย 392,562 ราย สะสม 19,549,656 ราย และเสียชีวิตใหม่ 3,688 ศพ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก เราต้องติดตามใกล้ชิดคือสายพันธุ์อินเดียที่เริ่มพบในหลายประเทศ

◆ เข้มมาตรการเช็คลดลง

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ทิศทางผู้ติดเชื่อหลังประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พบว่าหลังประกาศใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน ปิดสถานบันเทิง ขอความร่วมมือประชาชนลดการเดินทาง และลดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ทำให้มีแนวโน้มติดเชื่อลดลง แต่ด้วยกราฟยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงยังอยู่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ต้องฝากไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม เข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อน ร้านอาหารไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน แต่ท่านจะค่อย ๆ เห็นตัวเลขที่ลดลง เนื่องจากการสอบสวนโรคส่วนใหญ่พบว่า เกิดการติดเชื่อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกัน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน การรวมกลุ่มกันที่พบปะในสถานที่ทำงาน นัดพบกลุ่มเพื่อนสังสรรค์ในครอบครัว แม้กระทั่งงานทางศาสนา เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ ที่เริ่มมีรายงานการติดเชื่อ

พญ.อภิสมัย เปิดเผยถึงการลงทะเบียน

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



ป่วยสะสมในไทย
68,984

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
1,940	1,930	245

ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเมื่อ
29,481	39,481	21

ยอดผู้ป่วย-เสียชีวิตทั่วโลก

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
152,800,831	3,206,451

“หมอพร้อม” เพื่อจองฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ว่า การลงทะเบียน “หมอพร้อม” เราต้องคอยที่บางช่วงเกิดปัญหาแบบติดขัดเนื่องจากมีคนเข้ามาลงทะเบียนพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขสำหรับการจองสิทธิฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ส่วนประชาชนทั่วไปให้เริ่มจองวันที่ 1 พ.ค.

◆ “บิกตู” เพิ่มสายด่วน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานร่วมกันขยายศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนโควิด ทั้งเรื่องเพิ่มบุคลากรและจำนวนผู้สาย เพื่อให้ผู้ติดเชื่อได้รับการดูแลที่สถานพยาบาล ตามระดับอาการอย่างรวดเร็วตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.กลาโหม การบูรณาการทำงานมีดังนี้ 1.กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงต้นเพิ่มจำนวนคนมาช่วยรับสายโทร. 1668 ซึ่งเป็นจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 200 คน ต่อมามีการเพิ่มผู้สายอีก 40 ผู้สาย โทร.0-2079-1000 เพื่อเสริมศักยภาพในการประสานรับ-ส่งผู้ติดเชื่อ ไปศูนย์แรกรับอาการนิมิบุตร

รองโฆษกฯ เปิดเผยว่า 2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คัดนักเรียนแพทย์ที่มีความพร้อม มาช่วยรับโทรศัพท์ 1668 และ 1669 เพื่อแก้ปัญหาคนไม่พอ 3.บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเข้าปรับปรุงระบบ 1668 และเพิ่มผู้สายให้สามารถรองรับปริมาณการโทรฯ จำนวนมาก

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒ (ต่อหน้า ๑)

4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิด “ศูนย์ 191” รับแจ้งผู้ป่วยโควิดแล้วส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานการแพทย์ตลอด 24 ชม. โดยมีรองรับ 1,200 คู่สายทั่วประเทศ 5.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานคู่ขนานกับสายด่วน 1668 ของ สป. และ 1669 ศูนย์เอราวัณ กทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยืนยันโควิด สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และประสานหาเตียง

น.ส.รัชดา ระบุอีกว่า 6.สำหรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม. โทรสายด่วน 1669 ศูนย์เอราวัณซึ่งได้จัดระบบการรับสายใหม่และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับสาย ขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้วพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประชาชนสามารถติดต่อสายด่วน 1668 หรือ 1330 ได้ด้วย ทั้งนี้เมื่อมีผู้รับเรื่องแล้วไม่มีความจำเป็นต้องโทรหมายเลขอื่นอีก เนื่องจากศูนย์เอราวัณจะเป็นศูนย์กลางในการจัดเตียง ขณะนี้ศูนย์ฯจะแจ้งว่าสามารถดำเนินการนำส่งผู้ป่วยได้แบบวันต่อวัน

◆ นิดวิคซิน 1.4 ล้านคน

ด้าน นพ.เจดจตุร นามวาท รักษาการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนคลองเตยที่ชุมชน 70 ไร่ จำนวน 433 ราย พบเชื้อ 21 ราย ส่วนที่วัดสะพานคัดกรอง 489 ราย พบเชื้อ 29 รายและที่ชุมชนพัฒนาใหม่ 411 ราย พบเชื้อ 49 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนรวมสะสม 1,484,565 โดส เป็นเข็มแรก 1,097,862 ราย และครบ 2 เข็ม 386,703 ราย จากสถานการณ์โลกหลังฉีดวัคซีน พบว่าวัคซีนไม่ใช่วางออกเดียว ต้องมีมาตรการป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วยจึงได้ผลดี ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างและล้างมือ

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย เปิดเผยว่า การลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนผ่านไลน์แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เวลา 14.00 น. มีผู้ลงทะเบียนรวม 499,873 ราย คาดว่าวันนี้จะมียอดจองฉีดทะลุ 6 แสนราย โดยเน้นย้ำว่าแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” จะมีโลโก้พื้นหลังสีเขียวและตัวอักษรสีขาวเขียนว่า “หมอพร้อม”

◆ เข็มสามมบินภูเก็

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทำอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ข้อมูลโควิด จ.ภูเก็ต ประกาศแจ้งผู้โดยสารภายหลังพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด เป็นผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบินรวม 7 เที่ยวบิน เดินทางเข้าออก ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.เป็นต้นมา ทำให้มี

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็วขึ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทย. ได้กำชับทำอากาศยานในสังกัด ทย. ให้ยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการและกำชับให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงแนวทางที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

นายอภิรัฐ ระบุว่า ทย. ขอย้ำว่าผู้ที่มีใช้บริการทำอากาศยานของ ทย.ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ตามขั้นตอนของทำอากาศยาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของ สป. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สายการบินและทำอากาศยานจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที นอกจากนี้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ

◆ ชุดพีพีอีกันเชื้อแพร่

ส่วนกรณีหนุ่มรับจ้างเข็นผักในตลาดพรพัฒน์ ต.ประจักษ์ศิลปชัย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นอนเสียชีวิตบนทางเท้าในตลาดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู ต้องสวมชุดพีพีอีป้องกันการแพร่เชื้อไปเก็บศพพร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลว่าเสียชีวิตด้วยเหตุใด จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเป็นเสียชีวิตมีโรคประจำตัวหลายโรค ขณะเกิดเหตุกำลังเดินอยู่ ๆ ลื่นหกล้มศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฯ หากต้องเก็บศพผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถสอบสวนโรคกับบุคคลใกล้ชิดได้ หรือไม่มีใครให้ข้อมูลได้ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนต้องสวมชุดป้องกันทุกคน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่กระจาย ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากป้องกันแพร่เชื้อได้อย่างดี

ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ยังพบผู้ป่วยรายวันไม่หยุด จนกลายเป็นคลัสเตอร์ปากช่อง โดยวันนี้เจออีก 7 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตรวจคัดกรองชาวบ้านชั้นที่ ๒.พญาเย็น โดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นำถุงยังชีพมาแจกให้กับชาวบ้านอีกด้วย

◆ ร้านอาหารของกินไม่ได้

ขณะที่สมาคมภัตตาคารไทยทำหนังสือ

ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รวม.กล้าโหม ขอให้ทบทวนคำสั่ง สบค. ที่ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน โดยระบุว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งจากการระบาด 2 รอบที่ผ่านมา บางร้านต้องปิดกิจการ ดังนั้นขอเรียกร้องให้ 1.อนุญาตให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน โดยทางร้านมีมาตรการตาม สป.อย่างเคร่งครัด แม้จะมีการไปใช้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านจะไม่เกิดปัญหา เพราะมีการตั้งโต๊ะเว้นระยะห่าง มีฉากกั้น 2.มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร เพราะการระบาดโควิดตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ จึงขอให้เยียวยาทั้งเงินเดือน 50%, งดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมา, ผ่อนผันชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน และพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี และขอให้ประธานเจ้าของห้างสรรพสินค้าลดค่าเช่าอย่างน้อย 50% โดยเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าส่วนลด สามารถนำไปลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลในรอบบัญชีถัดไป

◆ อินเดียดิดเชื้อฟุ้ง

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของอินเดีย รายงานพบผู้ป่วย 392,488 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 19.56 ล้านราย เสียชีวิตอีก 3,689 ศพ รวมเป็น 215,542 ศพ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย แถลงว่า ความช่วยเหลือฉุกเฉินของอินเดีย เพื่อมอบให้กับอินเดียในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดที่กำลังรุนแรงนั้น ออกเดินทางไปยังกรุงนิวเดลีแล้วในวันเดียวกันนี้ ประกอบด้วยถังออกซิเจน 500 ถัง เครื่องผลิตออกซิเจนอีก 150 ชุด

◆ เมืองเพิร์ทจ่อล็อกดาวน์

ด้านเมืองเพิร์ทรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย อาจต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์ครั้งที่ 2 ในรอบหนึ่งเดือน หลังพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงแรมสถานที่กักกันผู้ป่วยติดเชื้อตรวจพบว่าติดเชื้อ รวมถึงแม่บ้านอีก 2 คน นายมาร์ค แมคโกแวน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวว่า ขณะนี้เมืองเพิร์ทอยู่ในขั้นเฝ้าระวังสูงสุด การล็อกดาวน์ครั้งใหม่มีความเป็นไปได้สูง ที่ต้องประกาศใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ออสเตรเลียพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วประเทศ 29,800 ราย และเสียชีวิต 910 ศพ.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

นายกฯสั่งฝ่ายเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชนรอบใหม่

แบ่งเบาภาระลดค่าครองชีพค่าไฟ-น้ำ-แก๊ส
พท.จ่าย 5 พัน 3 เดือน-ฉีดวัคซีนแห่งชาติ

คูน เขียวรอบใหม่ “บิ๊กตู่” สั่งคลัง-สศช. เร่งหามาตรการช่วยทุกคน
ไม่มีเงิน หลังยกระดับมาตรการเข้ม โฉมใหม่เพียงพอทั้ง พ.ร.ก.กู้เงินและงบ
กลางปี 64 “พท.” จี้อุดหนุนจ่าย 5 พันบาท 3 เดือนก่อนประชาชนจะอดตาย
เห็นสั่งปิดสถานประกอบการแต่ไม่ช่วยเหลือ นายประภาศ ♦ สันต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

คิดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพราะไม่เชื่อรัฐจะหาวัคซีนได้ครบ 100 ล้านโดส จวกรระบบ “หมอพร้อม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม และควรปรับแผนการผลิตวัคซีนใหม่

○ “บิกคิว” ลังคลัง-สศช.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.ก.ลาโหม กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ทั้งกระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้างและประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการระลอกใหม่ โดยให้เตรียมความพร้อมแผนที่จะประชุม ศบค. เร็ว ๆ นี้

○ เยียวยาระลอกใหม่

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายฯมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการออกมาตรการป้องกันระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและอื่น ๆ ทั่วประเทศ กระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด แก่ก่อนออกมาตรการต่าง ๆ จะได้ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน แต่ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินผล หลังมีมาตรการออกไปแล้ว เพื่อกลับกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

○ ไม่มีเงินทุกคนได้หมด

รองโฆษกฯ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความห่วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม โดยได้ขอให้กระทรวงอื่น ๆ เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการเบี่ยงเบี่ยงค่าครองชีพประชาชนด้วย เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันแก๊ส ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกหนึ่งทาง ทั้งนี้รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยมาตรการเยียวยาต่าง ๆ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด พร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดระลอก

ข้อให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด เวลาที่ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกันโรคโควิด เมื่อสถานการณ์การติดเชื้อคลี่คลายโดยเร็ว ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

○ ไม่มีเงินเพียงพอ

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายฯ ขอบคณบดีสภาและอาสาสมัครทุกภาคส่วน ที่ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้เร่งเข้าแก้ไขและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดพัฒนางานบริการในทุกด้าน รวมถึงมีการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลผู้เปราะบางที่เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีงบประมาณเพียงพอต่อการเยียวยาดูแลและบรรเทาผลกระทบโควิดรอบใหม่วงเงินจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผู้เงิน และงบกลางปีงบประมาณ 2564 โดยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาออกมาตรการทั้งรูปแบบการเยียวยาและกระตุ้นใช้จ่าย

○ พท.จ่าย 5 พัน 3 ด.

ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.มหาสารคาม พร้อมด้วยนายจริยพร ทองวัชรภรณ์ ส.ส.นนทบุรี ร่วมกันแถลงถึงกรณี พ.ร.ก.เงินกู้โควิด 1.90 แสนล้านบาท โดยนายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้มี 22 จังหวัดที่มีการขอความร่วมมือไม่ให้ออกนอกเคลาสถานตอนกลางคืน พร้อมมีการปิดสถานบริการหลายแห่ง ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก และหลายอาชีพได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร พรรค พท.ขอเรียนว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการขอกู้เงินผ่าน พ.ร.ก.เงินกู้ 1.90 แสนล้านบาท

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า วันนี้นัดจะมาทวงถามเพราะนายฯออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ว่าประชาชนไม่ต้องห่วงมีงบดูแลและบรรเทาโควิด ตนอยากให้นายฯออกมาแจแจงว่า เงินกู้ที่ขอสภาไปนั้นเหลืออีกเท่าไร ตอนที่ประชาชนกำลังจะอดตายเพราะสิ่งปิดสถานประกอบการ เหตุใดรัฐบาลไม่รีบเร่งนำเงินส่วนที่เหลือออกมาเยียวยาผู้ประกอบการก่อน และช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ปีที่แล้วโควิดระลอกแรกเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน ระลอกนี้ยังไม่เยียวยาสักบาทตนอยากเรียกร้องให้นายฯเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนเท่ารอบแรก

○ แะฉัดวัคซีนวาระแห่งชาติ

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า

ต่อมาคือเรื่องวัคซีน วันนี้ประเทศไทยเรา ตั้งแต่หลังสงครามดามีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 คน และยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สงสัยว่าที่รัฐบาลประกาศว่ามีความพร้อมที่จะดูแลคนป่วยที่ไม่ยอมอดคนตายถึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้เราก็นั่งกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นทางรอดของประเทศคือวัคซีน รัฐบาลประกาศจะ ผลิตวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในปีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเวลาที่ผ่านมามีวัคซีนได้เพียง 1 ล้านโดส เฉลี่ยวันละ 1.8 หมื่นคนเท่านั้น ถ้าจะให้ครบตามเป้าต้องฉีดเฉลี่ย วันละ 4 แสนคนเป็นไปไม่ได้หรือ ต้องเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีน เพราะถ้ายังฉีดช้าความสูญเสียจะยิ่งเพิ่มขึ้น

นายยุทธพงศ์ ระบุว่า คนไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสได้ เพราะตอนนี้รัฐบาลมีวัคซีนจริง ๆ เพียง 60 กว่า ล้านโดส ยังขาดอีกกว่า 3.5 ล้านโดส แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นวัคซีนจากที่ไหนจะผ่าน อย. ได้อย่างไร ตนอยากเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.สภค. ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ พรรค พท.ขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า 1.ให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพราะการให้ประชาชนไปลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมก็ล้ม ชาวบ้านคนยากจนที่ไม่มีความรู้จะใช้แอปหมอพร้อมลงทะเบียนไม่ได้ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ เหตุใดไม่ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน อปท.ไปลงทะเบียนให้ชาวบ้าน

รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าวว่า 2.รัฐบาลควรส่งผู้ป่วยไปถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ให้เร็วที่สุด ต้องเพิ่มเตียงเพิ่มไอซียูให้มากขึ้น 3.ต้องลดการสูญเสียและยอดคนตายลงให้น้อยที่สุด 4.รัฐบาลต้องรีบเยียวยาคนจนและผู้มีรายได้น้อย เพราะคนไม่มีเงินกินข้าวไม่ได้ นอกจากนั้นต้องมีการกักตัว 14 วัน หากเดินทางระหว่างจังหวัด ปัญหาคือคนทำงานไม่ได้เดินทางไม่ได้ไม่มีเงินกิน คนต้องขอเรียกร้องไปยัง ผอ.สภค. และ รว.มหาดไทย ที่มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่าวันนี้เรามีกภัยที่ใหญ่หลวงมากมีงบฯในการช่วยเหลือหากมีภัยสามารถนำน้ำ อาหาร เป็นต้น ไปช่วยเหลือหมู่บ้านที่ล็อกดาวน์ ตนขอเรียกร้องให้ นายฯ สั่ง ปภ. ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพวกตนในฐานะที่เป็น ส.ส.ต่างจังหวัดยังไม่เห็นมีการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยสุดท้ายถ้าสิ่งที่พรรคเพื่อไทย เรียกร้องไปไม่ว่าเรื่องวัคซีนเงินเยียวยาหรืองบประมาณ ปก. ถ้าเปิดประชุมสภาเมื่อใดฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายรัฐบาลและนายฯ ล้มเลิกในการบริหารราชการ

อย่างไรในภาวะโควิด

○ จาก “หมอพร้อม” ล่ม

นายชินนทร์ รุ่งชนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สังคมออนไลน์สะท้อนปัญหา การลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่าถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ ที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเสียหายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในขณะนั้นที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ

นายชินนทร์ ระบุว่า ออกกเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการผลิตวัคซีนใหม่ ดังนี้ 1.ประกาศให้การผลิตวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์ 2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม 3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่วางแผนที่วางไว้ 4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด 5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้ 6.เรียกกลุ่มถัดไปมาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้แล้ว

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า เรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ได้อรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้ง เหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีก การระบาดได้โดยเร็ว

ด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ขอเดือนเข้าสู้ มหาเศรษฐี อภิมาเศรษฐีที่ยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ ต้องระลึกตัวเองได้แล้วว่าหากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ให้รัฐบาลที่ทำงานอยู่ท่านจะเจ๊งด้วย เพราะเจ้าตัวส่วนใหญ่ยังมีหนี้ ปีที่แล้วการค่าปลีกหายไป 5 แสนล้านบาท ดังนั้นอยากเตือนเจ้าตัวควรเลิกสนับสนุนรัฐบาลได้แล้ว ไม่อย่างนั้นท่านจะมีปัญหา.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀ **อย่าตระหนก...จนท.อาสาสมัครกู้ภัย**
มูลนิธิร่วมกตัญญู สวมใส่ชุดพีพีอีเพื่อความ
ปลอดภัย เคลื่อนย้ายศพชายป่วยมีโรคประจำตัว
หลายโรค เสียชีวิตยังไม่ทราบเหตุแน่ชัดในตลาด
พรพัฒน์ ต.ประชาติปัดย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมขอฝาก
เตือนประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓

ปชป.-พปชร.เร่งช่วยผู้ติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาดิษฐ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมรับโทรศัพท์กับที่มประสานงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พรรคประชาธิปัตย์ (สปฉ.ปชป.) โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สปฉ.ปชป.ได้เปิดรับแจ้งการขอความช่วยเหลือ และดำเนินการประสานงานให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และญาติผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.2564 มาจนถึงวันนี้ (2 พ.ค.) รวมมีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 114 ราย ซึ่งเราดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว 109 ราย โดยใน 109 รายนี้ แบ่งเป็นการประสานงานให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 56 ราย ในโรงพยาบาลสนาม 13 ราย และในหอสพิเทล 40 ราย นอกจากนี้ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ที่ตนเป็นประธานอยู่นั้น ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ล้านชิ้น โดยล็อตแรกจำนวน 1 ล้านชิ้น เราจะเริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ประชาชนผู้ต้องการและมีความเสี่ยงสูงในวันนี้ และเมื่อหมดล็อตแรก จะเพิ่มการกระจายไปอีก 1 ล้านชิ้นในทันที

ขณะที่ น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด (สปฉ.พปชร.) ได้รายงานผลการดำเนินงานประสานความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค.64 โดยล่าสุดได้รับเรื่องจากประชาชนพร้อมประสานงานเร่งด่วนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 98 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยค่าขอความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ สปฉ.พปชร. แบ่งเป็น 1.ประสานส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา ณ รพ.รัฐ-เอกชน รพ.สนาม และหอสพิเทลจำนวน 61 ราย 2.ประสานหน่วยคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อและติดตามผลตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 27 ราย และ 3.ประสานให้ความช่วยเหลือกรณีอื่น ๆ จำนวน 10 ราย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



➤ **ตรวจเชิงรุก :** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ประโคนชัย โรงพยาบาลประโคนชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลประโคนชัย และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดประโคนชัย และตลาดเช้า เขตเทศบาล.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเชื้อในเชิงรุก หลังพบพ่อค้าในตลาดสดติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **ตรวจสอบข่าว :** นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การให้บริการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และสายด่วน 1506 กด 6 ที่สำนักงานประกันสังคม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐

**โควิดยังแรงป่วยพุ่ง1,940คน
ตายอีก21ศพ
โคมา954-ใส่ท่อหายใจ270**

กทม./ปริมาตรล้นน้ำท่วมที่สุด
จนท.เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก
จองฉีดวัคซีนแล้ว4.3แสนคน
หมอยงให้ระวังเชื้อกลายพันธุ์

ยอดติดเชื้อโควิดไทยทะยานไม่หยุด 1,940 ราย ตายเพิ่ม 21 ศพ ป่วยสะสม 68,984 ราย ยังรักษาตัว 29,481 ราย อาการหนัก 954 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 270 ราย ขณะที่กรมควบคุมโรค ติดตามเชื้อกลายพันธุ์ต่อเนื่อง สบค.ห่วงกทม.-ปริมาตร จำนวนคนติดเชื้อกระจุกตัว เผยเตรียมลุยตรวจรายพื้นที่ เสี่ยงเน้นชุมชน ต้นตอจากครอบครัว-เพื่อนมากที่สุด เผย บูรณาการสายด่วนรับส่งผู้ป่วยคืบหน้า รอเตียงเหลือแค่ภายใน 48 ชั่วโมง

▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

โควิด-19

กต.ชะลอคนต่างชาติเข้าประเทศ ผวาเชื้อกลายพันธุ์ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4 แสนราย ย้ำแจ้งผ่านรพ.ที่รักษาตัวอยู่หรืออสม.โดยตรงได้ หมอหยงเตือนระวังสายพันธุ์แอฟริกาใต้หลุดข้ามพรมแดนได้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ติดเชื้อเพิ่ม 1,940-โลมา 954-ใส่ท่อ 270

โดยไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 1,940 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,930 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,788 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 142 ราย เป็นผู้เดินทางต่างประเทศ 10 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย หายป่วยสะสม 39,481 ราย อยู่ระหว่างรักษา 29,481 ราย อาการหนัก 954 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 270 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 21 ราย เป็นชาย 12 ราย หญิง 9 ราย อยู่ใน กทม. 8 ราย เชียงใหม่ 4 ราย ชลบุรี ลำพูน จังหวัดละ 2 ราย นครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ราย สาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชั้นต้น และมีถึง 2 รายที่ติดเชื้อขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 245 ราย

ดับ 21-ห่างเชือกสายพันธุ์-ชะลอเข้าปท.

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิต 21 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 9 คน โดยคำมัญฐานของอายุอยู่ที่ 66 ปี (34-88 ปี) แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 8 คน เชียงใหม่ 4 คน ชลบุรีและลำพูนจังหวัดละ 2 คน และนครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์จังหวัดละ 1 คน

ส่วนสถานการณ์โควิดทั่วโลกพบผู้ป่วยสะสม 152,800,831 คน เสียชีวิตสะสม 3,206,451 คน ไทยอยู่อันดับ 102 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ 103 อย่างไรก็ตาม อินเดียยังพบตัวเลขสูงสุด ขณะที่หลายประเทศในเอเชียมีการพูดถึงเชือกสายพันธุ์ สายพันธุ์อินเดีย ซึ่งไทยติดตามใกล้ชิดมาก โดยกรมควบคุมโรคติดตามเชือกสายพันธุ์อยู่ตลอด อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์อินเดียระบาดหลายประเทศ ขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศที่จะชะลอบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเดินทางเข้ามาในประเทศ

ขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 245 ราย ขณะที่บึงจันเสียดคือความรุนแรงพบโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง อ้วน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ปฏิเสธโรคประจำตัว 3 คน และมี 3 คนเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงนำมาเปิดเผยให้ประชาชนช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียงที่มีประวัติเหล่านี้ในบ้านตัวเองด้วย

กทม.-ปริมณฑลนำห่วงผู้ตรวจชุมชน

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า สำหรับ 5 จังหวัดแรกที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ได้แก่ กทม. 539 ราย นนทบุรี 276 ราย สมุทรปราการ 145 ราย ชลบุรี 89 ราย และปทุมธานี 62 ราย ขณะที่แผนที่ประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคม มีจังหวัดที่ไม่มีพบผู้ติดเชื้อเลย 11 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย 32 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 50 ราย 27 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 100 ราย 4 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย 3 จังหวัด แต่ที่เรานำเป็นห่วงคือ กทม. และปริมณฑล เพราะจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อกระจุกตัวอยู่ใน กทม. และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กหารือกันว่า จำเป็นต้องค้นหาเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่แออัดให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีมาตรการให้ทำงานที่บ้าน ทิศทางการติดเชื้อลดลง แต่ กทม.และปริมณฑลปรับตัวเลขยังขึ้นอยู่ จึงฝากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการให้เข้าใจความเดือดร้อน และจะเห็นตัวเลขที่เราอยากเห็นลดลง

“อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้ป่วยบางวันจะลดลงบ้าง แต่ตัวเลขขึ้นมาอีก 2-3 วัน จึงยังคงติดตาม ทั้งนี้ การคัดกรองเชิงรุกในชุมชนจะเริ่มเพิ่มขึ้น ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กหารือกันว่า อาจต้องลงตรวจชุมชน อย่างพื้นที่แออัดที่ประชาชนอยู่หนาแน่น ต้องตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยเฉพาะในกทม.และปริมณฑล ที่ผู้ป่วยกระจุกอยู่”พญ.อภิสมัยกล่าว

ปัจจุบันใช้เวลารอเตียง 48 ชั่วโมง

และว่า ศบค.ชุดเล็กรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงในกทม. ระหว่างวันที่ 4-30 เมษายน โดยข้อมูลสรุปเห็นว่ากลางเดือนเมษายน ผู้ป่วยทั้งมีอาการหนักและมีอาการเบื้องต้นต้องใช้เวลารอเตียงนานเกิน 10 วัน แต่หลังบูรณาการร่วมกันแล้วจนถึงวันที่ 29 เมษายน ผู้ป่วยทุกระดับใช้เวลารอเตียงอยู่ที่ 1-2 วันเท่านั้น โดยอธิบดีกรมการแพทย์รายงานว่า ปัจจุบันเวลารอเตียงอยู่ภายใน 48 ชั่วโมง

ลง'หมอมพร้อม'แล้ว 4.3 แสนคน

การลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันและไลน์หมอมพร้อมนั้น พญ.อภิสมัยเผยว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 430,588 ราย ตัวเลขนี้ทำให้เห็นว่าผู้ใช้บริการจำนวนมาก เมื่อลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากอาจทำให้ระบบขัดข้องชั่วคราว แต่ผู้เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขอยู่ ส่วนผู้ใช้สะดวกใช้ช่องทางดังกล่าว ไปลงทะเบียนได้ที่อสม.หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติรักษาอยู่ รัฐบาลยืนยันคนไทยมีสิทธิได้รับวัคซีน

สำหรับการจองสิทธิฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรค มะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ส่วนประชาชนทั่วไปที่เริ่มจองวันที่ 1 กรกฎาคม

10จว.ติดโควิดเพิ่มสูงสุด-กทม.ครึ่งพัน

วันเดียวกัน ในการแถลงข่าวของ ศบค. ยังได้รายงานสถานการณ์ 10 จังหวัด ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับแรก ยังเป็นกรุงเทพฯ 539 ราย ตามด้วยนนทบุรีและสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร รายใหม่ 539 ราย สะสม 13,283 ราย นนทบุรี รายใหม่ 276 ราย สะสม 1,864 ราย สมุทรปราการ 145 ราย สะสม 2,006 ราย ชลบุรี รายใหม่ 89 ราย สะสม 2,609 ราย ปทุมธานี รายใหม่ 62 ราย สะสม 903 ราย เชียงใหม่ รายใหม่ 55 ราย สะสม 3,618 ราย สมุทรสาคร รายใหม่ 52 ราย สะสม 1,014 ราย สุราษฎร์ธานี รายใหม่ 48 ราย สะสม 753 ราย ระนอง รายใหม่ 45 ราย สะสม 237 ราย ฉะเชิงเทรา รายใหม่ 37 ราย สะสม 343 ราย

มันคง ครงไป ครมมา แหวนเหล็ก

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

กรมอนามัยห่วงเปิบในรถกินรวมกัน

วันเดียวกัน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย แถลงว่า กรณีเสนอข่าวให้บริการของร้านซูชิบุฟเฟต์เชิงใหม่แบบ Drive-In Buffet เสริฟตรงถึงที่ให้ผู้กินอาหารในรถยนต์ส่วนคิวาน 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการปรับตัวของร้านอาหารหลังกำหนดให้จังหวัดเชิงใหม่เป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้ร้านอาหารจำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปกินที่บ้านนั้น แต่การกินอาหารในรถพร้อมกันลักษณะนี้อาจเสี่ยงแพร่เชื้อโควิดได้ เพราะจะไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในรถเป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มคนจากหลากหลายที่มาอยู่รวมกันในที่แคบ ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร รถเล็กห่างกัน 50 เซนติเมตร อากาศถ่ายเทไม่เต็มที่ควรและใช้เวลากินนานพอสมควร จำเป็นต้องถอดหน้ากากออกเมื่อกินอาหาร เสี่ยงติดเชื้อได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในระยะนี้ประชาชนซื้อไปกินที่บ้าน หรือสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่แทน เพื่อลดออกนอกบ้านหรือรวมตัวกันโดยไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

ผู้ป่วยรายติดเชื้อจากญาติไปเยี่ยม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เจตสรร นามวาท รักษาการ

แทนผู้อำนวยการกองโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ว่า การระบาดทั่วโลกพบรายใหม่ 7.9 แสนราย ครั้งหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศอินเดีย ขณะเดียวกันในทวีปเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ประเทศที่กำลังจะจัดมหกรรมแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลกพบผู้ป่วยใหม่ 4,664 ราย กับพญา 388 ราย และลาว 64 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุด 10 ประเทศแรกของโลก ได้แก่ อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา ตุรกี ฝรั่งเศส เยอรมนี โคลัมเบีย อิหร่าน อาร์เจนตินา และอิตาลี ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 10 ประเทศแรก ได้แก่ อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เม็กซิโก โปแลนด์ รัสเซีย ตุรกี ยูเครน และอิหร่าน สำหรับประเทศไทยวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 1,940 ราย สะสม 68,984 ราย และผู้เสียชีวิตใหม่ 21 ราย สะสม 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.38 โดยผู้เสียชีวิต 2 ราย มีประวัติติดเชื้อขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) ซึ่งการอธิบายครั้งนี้คือ เมื่อญาติเข้าเยี่ยม ขอให้เข้มงวดป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือ ขณะที่ ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 1,183 ราย

ยอดตายถ่วง-คอยเตียงไม่เกิน48ชม.

นพ.เจตสรรกล่าวถึงจำนวนผู้ติดเชื้อในระยะนี้ว่า ต้องใช้เวลารักษาจำนวนผู้รักษาหายจะค่อยๆ ไล่จาก 1,000 เป็น 2,000 รายต่อวัน เป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น เริ่มต้นวันที่ 14 เมษายน 1,338 ราย ต่อมาระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน ตัวเลขทรงตัวที่ 1,400-1,500 ราย และหลังจากนั้นขยับยกตัวขึ้น แต่นับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาถึงต้นเดือนพฤษภาคม ผู้ป่วยจะเริ่มหายมากขึ้นต่อเนื่อง และกรณีผู้เสียชีวิตช่วง 3-10 วันหลังพบเชื้อ ฉะนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตจะคงตัวระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง” นพ.เจตสรรกล่าวและว่า สถานการณ์ของไทยขณะนี้ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีระยะเวลาคอยเตียงลดลง จากเดิมใช้เวลาพอสมควร แต่ขณะนี้ กรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งหมดมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวกก็จะรอดตายไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก็จะจัดการเรื่องเตียงได้ เนื่องจากมีช่องทางติดต่อคือสายด่วน 1668 จะคลายความกังวลให้ประชาชนได้

เช็กสายด่วนเคลียร์ผู้ป่วยวันต่อวัน

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานร่วมกันขยายศักยภาพการให้บริการสายด่วนโควิด-19 ทั้งเรื่องความเพียงพอของบุคลากรและจำนวนกุส่าย เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลที่สถานพยาบาลตามระดับอาการอย่างรวดเร็ว ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยการทำงานนั้น 1.กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มจำนวนคนมาช่วยรับสาย โทร.1668 ซึ่งเป็นจิตอาสา

ทางการแพทย์และสาธารณสุขกว่า 200 คน และต่อมามีการเพิ่มกุส่าย อีก 40 กุส่าย โทร.0-2079-1000 เพื่อเสริมศักยภาพในการประสาน รับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อไปศูนย์แรกรับอาการนิมูตร 2.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คัดนักเรียนแพทย์ที่มีความพร้อมมาช่วยรับ โทรศัทพ์ 1668 และ 1669 เพื่อแก้ปัญหาคนไม่พอ 3.บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าปรับปรุงระบบ 1668 และเพิ่มกุส่ายให้รองรับปริมาณการโทรจำนวนมาก

4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด “ศูนย์ 191” รับแจ้งผู้ป่วยโควิด-19 แล้วส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานการแพทย์ ตลอด 24 ชม. รองรับ 1,200 กุส่ายทั่วประเทศ 5.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ทำงานคู่ขนานกับสายด่วน 1668 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และ 1669 ศูนย์เอร์วันกทม. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และประสานหาเตียง 6.สำหรับผู้ติดเชื้อในกทม. โทรสายด่วน 1669 ศูนย์เอร์วัน ซึ่งจัดระบบรับสายใหม่และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับสาย ขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้ว และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วน 1668 หรือ 1330 ได้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อมีผู้รับเรื่องแล้ว ไม่จำเป็นต้องโทรหมายเลขอื่นอีก เนื่องจากศูนย์เอร์วันจะเป็นศูนย์กลางในการจัดเตียง ขณะนี้ ทางศูนย์ฯ แจ้งว่าสามารถดำเนินการนำส่งผู้ป่วยได้แบบวันต่อวัน ซึ่งนายกฯชอบคุณบุคคตสารและอาสาสมัครทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทกำลังดูแลประชาชน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

เตือนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ข้ามแดนใต้
ศ.นพ.ยง กุวรวรรม หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ สายพันธุ์อินเดีย กับ
สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สำหรับไทยการพบสายพันธุ์
อินเดีย ในสถานที่กักกันผู้เดินทางมาจาก
อินเดีย ไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องน่าวิตก
กังวล ทุกคนเข้ามาได้ตรวจ ถ้าตรวจพบ
จะกักกัน จนปลอดภัย ไม่ให้มาระบาดใน
ประเทศไทย สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ การ
ระบาดของโควิดในมาเลเซีย จะพบมีทั้งหมด
5 สายพันธุ์ ใน 5 สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่
ต้องระวังการแพร่ระบาดอย่างมากคือ สาย
พันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 จากฐานข้อมูล
74 สายพันธุ์ในมาเลเซียที่เผยแพร่สาธารณะ
พบว่าเป็นสายพันธุ์นี้ถึง 31% หรือประมาณ
1 ใน 3 ของมาเลเซียที่ระบาดอยู่ ดังนั้น
สายพันธุ์นี้จึงมีโอกาสเข้ามาสู่ไทยทางภาคใต้
ได้มาก เรามีพรมแดนติดกัน เช่น สายพันธุ์
อังกฤษ ระบาดหนักในประเทศไทยขณะนี้
ไม่ได้บินมา แต่เดินข้ามพรมแดนธรรมชาติ
จึงเกิดการระบาดหนักในไทยขณะนี้ สายพันธุ์
แอฟริกาใต้ที่อยู่ในมาเลเซีย เป็นอีก
สายพันธุ์หนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีน
ลดลง ไม่ควรให้สายพันธุ์นี้มาระบาดใน
ประเทศไทยได้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

โควิดลามหนัก 'ชลบุรี' ติดเชื้อเพิ่ม 89 คน

เมืองคอนป่วยอีก 48 ราย
โคราชติดเชื้อวันเดียว 34
สุพรรณบุรีดับเช่นรายแรก
'นราธิวาส' สั่งปิด 3 ชุมชน

นราธิวาสสั่งปิด 3 ชุมชน-ชายหาด หลังจากพบผู้ป่วยติดโควิด 515 คน ส่วนชลบุรี ระบาดหนักวันเดียวติดเชื้อ 89 คน ด้าน รพ.ใน จ.ลพบุรี วุ่น พบหมอตี๋ติดเชื้อ สั่งปิดทำการ 14 วัน ส่งบุคลากรแพทย์ตรวจ 130 คน ขณะที่สุพรรณบุรี พบหญิงชราดับรายแรก ด้านโรงพักอุทอง พบ ตร.ป่วย กักตัวตั้งแต่ ผกก.-ด.ต.

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ว่าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรมโรคติดเชื้อไวรัส

➡ ต่อ : ชลบุรี -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ชลบุรี

โควิด-19 จ.นครราชสีมา รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรคดังกล่าวจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวม 515 คน อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 43 คน รักษาหายแล้ว 471 คน และเสียชีวิต 1 คน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทำให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นครราชสีมา ได้มีคำสั่งที่ 2457/2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ดังนี้ 1.ให้ปิดชุมชน 3 ชุมชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งเสี่ยงแพร่ระบาดและเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ประกอบด้วย ชุมชนเมฆะสีอ้อม, ชุมชนกำบังรูป 2 และชุมชนท่าเรือ 2000 นอกจากนี้ยังมีคำสั่งปิดสถานที่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมาอีก 6 แห่ง ประกอบด้วย หาดนราพิศน์, หาดอ่าวมะนาว, สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ลานนกเงือกและสนามกีฬาเทศบาลเมืองนครราชสีมา

ด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายใหม่ รวม 89 คน โดยผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันจากสถานบันเทิงใน จ.ชลบุรี 2 แห่ง คือ Differ Club Pattaya 1 คน และ YES Pub 1 คน ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากวงสังสรรค์และเดินทางไปต่างจังหวัด 6 คน จาก กทม. 4 คน จาก จ.ยโสธร 1 คน และจาก จ.สระแก้ว 1 คน ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 81 คน มีการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้งหมด 241 คน และค้นหาเชิงรุก 1,609 คน และการค้นหาเชิงรุกตรวจพบ 902 คน

ส่วนสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ใน จ.ชลบุรี จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 คน เป็นชาย 2 และหญิง 1 คน (รายที่ 133-135) ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล โดยทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่ รพ.ชัยบาดาล ซึ่งทั้ง 3 ติดต่อกับผู้ป่วยรายเดียวกัน

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ได้ลงนามในคำสั่งและประกาศ 3 ฉบับ เพื่อกำกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีคำสั่งที่ 2097/2564 เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 กำหนดระยะเวลาจำหน่ายอาหารในร้านอาหารกำหนดเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อตลาดกลางคืนถนนคนเดินห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาและปิดสถานบันเทิง ผับบาร์และคาราโอเกะต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2564 และคำสั่งที่ 2098/2564 การดูแลบ้านเจ้าของผู้ดำเนินการต้องรายงานการเข้าพักของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทราบภายใน 3 ชั่วโมง หรือเร็วที่สุด ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ขณะที่ นพ.เกรียงไกร คำคุณ ผอ.โรงพยาบาลหนองม่วง จ.ลพบุรี ออกประกาศแจ้งสถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 หลังจากพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแพทย์ 1 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทางโรงพยาบาลหนองม่วง เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แพทย์ได้เดินทางมาตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาล ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องงดให้บริการประชาชนและผู้ป่วย เป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับส่งบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกว่า 130 คน ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไปตรวจหาเชื้อ และกักกันสังเกตอาการอีกเป็นเวลา 14 วัน

ที่ จ.สุพรรณบุรี วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาฯ จ.สุพรรณบุรี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด-19 วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่ามีผู้ป่วยรับมารักษาใหม่ 3 คน ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 48 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน นับเป็นรายแรกของ จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ดี มีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นหญิงสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีกรณียืนยันอีกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นผู้ป่วยชายวัย 70 ปี แต่ยังไม่ทราบการแจ้งรายละเอียดจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.สุพรรณบุรี ขณะเดียวกัน สก.อุทอง จ.สุพรรณบุรี ได้ออกหนังสือคำสั่งที่ 226/2564 ให้ข้าราชการตำรวจที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กักตัวเอง

รอดูอาการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ รวม 22 นาย ตั้งแต่ ผกก.จนถึง ค.ต.ภายหลังตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งทำหน้าที่พนักงานสอบสวน และขณะนี้ได้มีคำสั่งให้กักตัวพร้อมกับเตรียมปรับสถานที่ทำงานเพื่อไม่ให้พลัดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วย

อีกด้านหนึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 คน ทำให้มียอดสะสม 409 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน รักษาหาย 43 คน และยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 363 คน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านบางบุษยา หมู่ 1 ต.เกาะหวด อ.ปากพ่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2564 โดยมีมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนเอง นอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรค และหากมีผู้ต้องสงสัยว่าป่วยโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 หรือโรคอื่นๆ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปิด 3 หมู่บ้านของ อ.ร่อนพิบูลย์ไปแล้ว ประกอบด้วย หมู่ 4 บ้านวังคู ต.เสาชง, หมู่ 4 บ้านปลายสระ ต.ควนพั่ง และหมู่ 5 บ้านคลอง ต.ควนพั่ง เป็นการชั่วคราวระหว่าง 30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้านใน อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.ปากพ่อง เป็นหมู่บ้านที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์กลุ่มเสี่ยงบ่อนการพนันที่มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วเกิน 60 คน

นอกจากนี้ ยังประกาศปิดการให้บริการคลินิกนอกเวลาและแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11 จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2564 ในขณะที่ประกาศให้ผู้โดยสาร 2 ที่ขบวนที่เสี่ยงติดเชื้อให้สังเกตอาการตัวเองและกักตัว 14 วัน

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิญญู จันทรเนตร รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ก่อนจะแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา ว่าพบผู้ป่วยเพิ่ม 34 คน ในพื้นที่ อ.เมือง 14 คน, อ.ปากช่อง 8 คน, อ.ด่านขุนทด 3 คน, อ.บัวใหญ่ 2 คน,

อ.แก่งสนามนาง 1 คน, อ.คง 1 คน, อ.ครบุรี 1 คน, อ.โชคชัย 1 คน, อ.ประทาย 1 คน, อ.ปากช่อง 1 คน และ อ.สีคิ้ว 1 คน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 631 คน รักษาหาย 202 คน ยังอยู่ระหว่างการรักษา 428 คน เสียชีวิต 1 คน ซึ่งยังคงพบการระบาดใน 28 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ

ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าพบมีผู้ป่วยสะสมรวม 100 คน เสียชีวิต 1 คน รักษาหายแล้ว 39 คน อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 60 คน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 4 คน ได้แก่ อ.ห้วยราช 1 คน, อ.ประโคนชัย 1 คน, อ.หนองกี่ 1 คน และ อ.ชำนิ 1 คน สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทั้งหมด 141 คน รายใหม่ 7 คน รายเก่า 134 คน ส่วนการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด มีจำนวน 10,878 คน กระจายอยู่ใน 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ โดยทั้งหมดกักตัวอยู่ที่บ้าน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

กัมพูชาสาหัส
ติดเชื้อมันเดียน 730 ราย
'อินเดีย'ป่วย-ตายยังพุ่ง

กัมพูชาพบผู้ป่วยติดเชื้อมันเดียน
มรณะอีก 730 คน นับเป็นสถิติ
รายวันสูงสุด ด้านรัสเซีย จัดส่งวัคซีน
สปตนิก วี ลอตแรกให้ฟิลิปปินส์ 1.5
หมื่นโดส ส่วนสิงคโปร์ วุ่น เร่งคุม
การระบาดจาก รพ.ใหญ่ พบตาย
รายแรกในรอบกว่า 1 เดือน ขณะที่
อินเดีย ป่วย-ตาย พุ่งไม่หยุด เร่งฉีด
วัคซีนกลุ่มเป้าหมายตามแผน

▶▶▶ ต่อ : กัมพูชา - หน้า 11

มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

กัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นภัยคุกคามประเทศ และมีการขอร้องให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขอนามัย ปฏิบัติตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมและขอความร่วมมือไม่ออกจากบ้านไปไหนมาไหน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังรุนแรง โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 730 คน นับเป็นสถิติรายวันสูงสุดอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่พบการติดเชื้อค่อนข้างต่ำ แต่การระบาดครั้งล่าสุด พบครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นอย่างน้อย 14,520 คน เสียชีวิต 103 คน โดยที่กรุงพนมเปญ

นครหลวงของกัมพูชา พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศ แม้ว่ากรุงพนมเปญได้อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ และมีการประกาศบางเขตเป็นพื้นที่สีแดง ห้ามประชาชนออกนอกบ้านเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุผลทางการแพทย์

ส่วนที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทำเนียบมาลากันยังได้ออกแถลงการณ์ว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 “สปูตนิค วี” ของสถาบันกามาเลซา จากรัสเซีย 15,000 โดส ถูกทำลายด้วยเที่ยวบินคาร์ริกของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินินอยอากีโนซานกรุงมะนิลา แล้ว โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นลอตแรกจากทั้งหมด 20 ล้านโดส ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ เจริญจากซื้อผ่านกองทุนการลงทุนโดยตรงที่รัสเซีย (อาร์ดีโอเอฟ) ผู้จำหน่ายวัคซีนสปูตนิค วี ในนามตัวแทนรัฐบาลมอสโก และสถาบันกามาเลซา ซึ่งเป็นผู้พัฒนา

จากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์จะส่งตรวจคุณภาพของวัคซีนอีกครั้ง ก่อนกระจายวัคซีนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขใน 4 เมืองรอบกรุงมะนิลา ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในการแพร่ระบาด ซึ่งเดิมทีวัคซีนสปูตนิค วี ลอต นี้มีกำหนดมาถึงแต่วันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากประสบกับปัญหาความล่าช้าทางด้านโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ปัจจุบันฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้ป่วยจากโรคไวรัสโควิด-19 สะสมมากกว่า 1.04 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วมากกว่า 17,300 คน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวแล้วมากกว่า 4.04 ล้านโดส จากจำนวนดังกล่าว 86% คือวัคซีนซิโนแวคของจีน รองลงมาคือวัคซีนแอสตราเซนคา/ออกซฟอร์ดที่รับมอบผ่านโครงการโคแวกซ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และนับตั้งแต่เริ่มการฉีดวัคซีนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ฟิลิปปินส์ใช้วัคซีนในคลังไปแล้วมากกว่า 1.8 ล้านโดส

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ ว่ากระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันพบผู้ป่วยใหม่ 34 คน โดยจำนวนดังกล่าว 25 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนอีก 9 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่โรงพยาบาลตัน ต็อก เส็ง หนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ทำให้ปัจจุบันสิงคโปร์มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 61,179 คน

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษายู่ในโรงพยาบาล มีอย่างน้อย 111 คน และอีก 272 คน อยู่ในสถานที่กักตัว อย่างไรก็ดี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 31 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็นหญิงวัย 88 ปี และเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตัน ต็อก เส็ง มีโรคประจำตัวหลายโรค รวมถึงมะเร็ง ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา นับเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนแรกในรอบกว่า 1 เดือนในสิงคโปร์

ทั้งนี้ คลัสเตอร์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลตัน ต็อก เส็ง เป็นการติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนในโรงพยาบาลครั้งแรกของสิงคโปร์ และเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ทำให้มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 16 คน หลังจากมีการยืนยันว่าพบผู้ป่วยรายหนึ่งติดเชื้อเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา จนมีการล็อกดาวน์แผนกผู้ป่วยแล้ว 4 แผนก งดรับผู้ป่วยอย่างไม่มีกำหนด ยกเว้นเคสฉุกเฉิน

ด้านผู้ป่วยในประมาณ 1,100 คน และบุคลากรในโรงพยาบาลอีกประมาณ 4,500 คน ได้ทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรอง และสถานประกอบการทุกแห่งซึ่งอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงพยาบาลตัน ต็อก เส็ง ต้องระงับให้บริการอย่างน้อย 2 วัน

วันเดียวกัน ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานสถิติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง ยืนยันผู้ติดเชื้อใหม่ 392,488 คน ทำให้อินเดียมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นมากกว่า 19.5 ล้านคน มากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และในรอบวันเดียวกัน มีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 3,689 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเป็นอย่างน้อย 215,542 คน มากเป็น

อันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และบราซิล และยังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษายู่ในระบบอีกอย่างน้อย 3,349,644 คน

สำหรับ อินเดียเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีอายุระหว่าง 18-44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายตามแผนยุทธศาสตร์ แม้ว่าหลายรัฐสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการ แต่หลายรัฐและเมืองใหญ่หลายแห่ง รวมถึงกรุงนิวเดลีและเมืองมุมไบ ยังไม่สามารถเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้ตามแผนการ

อย่างไรก็ดี วัคซีนสปูตนิค วี ลอตแรก 150,000 โดส ได้เดินทางจากรัสเซียถึงอินเดีย แล้ว โดยจะมีการใช้วัคซีนบางส่วนเพื่อคอยลดการผลิตวัคซีนในอนาคตด้วย ซึ่งวัคซีนสปูตนิค วี พัฒนาโดยสถาบันกามาเลซาของรัสเซีย ใช้เทคโนโลยีไวรัสเวกเตอร์ ใช้อะดีโนไวรัสสายพันธุ์เอดี 26 ร่วมกับ เอดี 26 ของมนุษย์ ฉีดห่างกัน 21 วัน ระหว่างโดสแรกกับโดสที่สอง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๒

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่มา www.worldometers.info			
อันดับที่ 101 ไทย		ติดเชื้อมรวม 219 ประเทศ	
ผู้ป่วย	68,984 ราย	ผู้ป่วยรวม	152,888,572 ราย
ผู้เสียชีวิต	245 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	3,208,190 ราย
รักษาหาย	39,481 ราย	รักษาหายรวม	130,181,383 ราย
ประเทศ	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	รักษาหาย
1. สหรัฐอเมริกา	33,146,015	590,707	25,777,927
2. อินเดีย	19,557,457	215,542	15,992,271
3. บราซิล	14,725,975	406,565	13,242,665
4. ฝรั่งเศส	5,642,359	104,706	4,590,376
5. ตุรกี	4,849,408	40,504	4,405,199
6. รัสเซีย	4,823,255	110,862	4,443,922
7. อังกฤษ	4,418,530	127,524	4,218,172
8. อิตาลี	4,035,617	121,033	3,484,042
9. สเปน	3,524,077	78,216	3,206,273
10. เยอรมนี	3,412,373	83,702	3,024,600
11. อาร์เจนตินา	2,993,865	64,096	2,655,359
12. โคลอมเบีย	2,877,746	74,215	2,686,399
13. โปแลนด์	2,803,233	68,068	2,520,968
14. อิหร่าน	2,534,855	72,484	1,988,165
15. เม็กซิโก	2,347,780	217,168	1,867,191
16. ยูเครน	2,083,180	44,596	1,676,265
17.เปรู	1,804,915	61,789	1,688,091
18. อินโดนีเซีย	1,677,274	45,796	1,530,718
19. สาธารณรัฐเช็ก	1,634,114	29,343	1,555,215
20. แอฟริกาใต้	1,582,842	54,406	1,506,732

(๒๐ ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงที่สุดในโลก)

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๖

ทย.ยกระดับเฝ้าระวังโควิด หลังพบติดเชือบนเครื่อง7เที่ยวบิน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตประกาศแจ้งผู้โดยสารภายหลังพบว่าผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นผู้โดยสารของสายการบิน 3 สายการบิน รวม 7 เที่ยวบิน ได้มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวโดยเร็ว จากกรณีเหตุการณ์ข้างต้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ขึ้นอีก และทาง ทย.ได้มีการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกรมท่าอากาศยานได้กำชับท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้ยกระดับและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทย.มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้ที่เข้ามาติดต่อกัน และ

ผู้โดยสาร ก่อนเข้าใช้บริการอาคารผู้โดยสารโดยเครื่อง Handheld และเครื่องเทอร์โมสแกน โดยทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในท่าอากาศยาน และจัดจุดลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวมถึงจัดจุดบริการเจลล้างมือสำหรับผู้โดยสารและผู้ให้บริการไว้บริเวณจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน และยังมีกรณีพิพาทกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้าก่อนลำเลียงสายพานแจกจ่ายให้ผู้โดยสารขาเข้า พร้อมกำหนดจุดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ได้แก่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสาร, เคาน์เตอร์เช็คอิน, เก้าอี้พักคอยในอาคารผู้โดยสาร, จุดตรวจตั๋ว

โดยสารก่อนเข้าห้องขาออก, จุดตรวจค้น, จุดตรวจบัตรโดยสารที่ประตู, จุดวัดอุณหภูมิคัดกรอง, จุดสแกน QR Code, บริเวณสายพานรับกระเป๋า รวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด และเพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและฉีดยาฟ่นภายในอาคารหลังเที่ยวบินสุดท้ายทุกวัน รวมทั้งมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบ และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทาง ทย.ขอแจ้งให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางทราบว่า ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของท่าอากาศยานซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



ตรวจเยี่ยม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และติดตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดที่ รพ.ระนอง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



แจ่งให้ชัด - นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ผอ.ศบค. ชี้แจงการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นวัคซีนจากที่ไหน ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ภักดาการยื่นนายก
ให้เปิดนั่งกินถึง3ทุ่ม
รร.หนักจ่อปิด80%
เฮ้งชงโคควต้า'วัคซีน'
จัดทีมไปฉัดที่บริษัท
'บักตุ' เร่งประเมินผลกระทบเล็ง
ช่วยพับ บาร์ คาราโอเกะ
(อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

รายได้ต่ำเป้า

'บิ๊กตุ๋' แยมช่วยดับ-บาร์-คาราโอเกะ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นที่รองการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค. จะมีขึ้นเร็วๆ นี้

“นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการออกมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นที่มีการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ฯลฯ ทั่วประเทศ กระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดเน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร แม้ก่อนออกมาตรการต่างๆ จะได้ประเมินผลกระทบกับประชาชน แต่ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้วเพื่อกลับกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

ขอดูให้รอบคอบก่อนออกมาตรการ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความห่วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้ขอให้กระทรวงอื่นๆ เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนด้วย เหมือนกับก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ รวมถึงก๊าซ ฯลฯ สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

“รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน มาตรการเยียวยาต่างๆ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด พร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของระบอบการนี้ ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด เวลานั้นขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อสถานการณ์การติดเชื้อคลี่คลายโดยเร็วประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

'จรินทร์' ชี้ศก. มีสัญญาณบวก

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยถึงข้อกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าหลายคนห่วงว่าจะมีผลกระทบเพราะทั้งโควิดและเศรษฐกิจมีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะมีแต่สัญญาณลบไปทั้งหมดช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 รอบสาม โดยเฉพาะช่วงมีนาคมที่ผ่านมาสัญญาณเป็นบวก ยกตัวอย่าง ตัวเลขการส่งออก เดือนมีนาคม การส่งออกเป็นบวก บวกถึง 8.47% เป็นตัวเขื่อน้ำพอใจ และถ้าไม่นับทองคำ น้ำมัน นับเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง เดือนมีนาคม ตัวเลขส่งออกบวกถึง 12% เป็นความหวังในภาวะเจอกับโควิด ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 2564 นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมสูงต่อเนื่องเดือนมกราคมดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 43.2 เดือนกุมภาพันธ์ 45.5 มีนาคม 47.5 เป็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ ขณะเดียวกันตัวเลขการจดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 กับไตรมาสแรกของปี 2563 บวกถึง 78% คือปี'63 ไตรมาสแรกจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 13,162 ราย เพิ่มเป็น 23,389 ราย ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี เป็นสัญญาณดีก่อนการแพร่ระบาดโควิดรอบสาม

ราคาพืชเกษตรยังใช้ดี

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ในตัวเลขที่ดีสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม

น้ำมัน เป็นต้น พืชเกษตรประกันรายได้ราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกัน ส่วนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ราคาขายยังเช่นกัน แม้จะไม่ดีเลิศไปทุกตัวแต่ราคาพืชเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้ให้พอมีพอกิน และถ้าเป็นพืชเกษตรประกันรายได้ราคาตกลงไม่ต่ำกว่ารายได้ประกัน ยังมีนโยบายประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างหรือชดเชยให้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมีหลักประกันในการยังชีพได้

“เป็นสัญญาณก่อนการระบาดโควิดรอบสามหรือในช่วงก่อนเริ่มระบาดก็ยังมีสัญญาณดีอยู่สำหรับเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งผ่านมาเราพึ่งตัวเลข 2 ตัวที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวและการส่งออก เดือนมีนาคม ตัวเลขการส่งออก 8.47 สำหรับเดือนเมษายน คาดว่ายังมีโอกาสเป็นบวกเช่นเดียวกัน” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

'เริง' สั่งเร่งช่วยพวง.ห้างโคราช

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด พนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครราชสีมา เข้าไปตรวจสอบพบว่าจำเป็นต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยกระทบผลประกอบการ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ค่ายตรี หรือคลัง 2 ต้องแบกรับภาระต้นทุนการแพร่ระบาดระลอกแรก ต้องปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เลิกจ้างลูกจ้าง 191 คน พนักงานตรวจแรงงานได้ให้ความเข้าใจกับกลุ่มลูกจ้างจนเป็นที่พอใจ มีหนังสือนัดนายจ้างมาในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

“กระทรวงแรงงานมีมาตรการรองรับปัญหาแล้ว เบื้องต้นมีเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างบรรเทาภาระหนี้ยจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย และมีเงินทดแทนระหว่างการว่างงานจากประกันสังคมอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วันต่อปีปฏิทิน จัดหาตำแหน่งงานว่างมารองรับฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพตามที่ลูกจ้างสนใจ” นายสุชาติกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

ชนิดวัคซีนผู้ประกันตนสถานที่ตั้ง

นายสุชาติกล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนว่า ในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตนหรือแนวคิดช่วยกระจายวัคซีนให้ถึงมือประชาชนเร็วที่สุด จะเสนอให้โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ไปฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบการ

“เป็นการให้วัคซีนเชิงรุก โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมนำวัคซีนเข้าไปฉีดให้ผู้ประกันตนถึงสถานที่ตั้ง เช่น สถานประกอบการ A มีพนักงานผู้ประกันตน 1,000 คน ก็นัดวันเวลาให้โรงพยาบาลเข้าไปตั้งโต๊ะฉีดให้กับคนสมัครใจ เพื่อความรวดเร็ว ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลเตรียมเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนการกระจายวัคซีน และเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน ที่มีนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาร่วมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฉีดให้คนไทยร้อยละ 70 หรือประชากร 50 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564” นายสุชาติกล่าว

กสร.แจกค่าชดเชยเลิกจ้าง

ด้านนางโสภกา เกียรติวณิช รองอธิบดีและโฆษก กสร.กล่าวว่า กรณีที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเกิดขึ้น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยการเลิกจ้างตามอายุงาน เช่น อายุงาน 10-20 ปี ได้รับค่าชดเชย 300 วัน อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน กรณีนี้ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี ทั้งนี้ หากสิทธิวันลาพักมียังเหลืออยู่ก็ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินที่ลูกจ้างพึงได้รับด้วย

“เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนลูกจ้าง 15 คน ได้มาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องสิทธิที่ไม่ได้รับเงินผ่านระบบ อี-เซอร์วิส (e-service) และได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกจ้างกลุ่มลูกจ้างได้กลับไปประชุมหารือกับนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆ ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับสิทธิตามที่พึงได้สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กสร.จะดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป” นางโสภกากล่าว

6ด.รายได้หลุดเป้า1.22แสนล.

น.ส.กุลยา ตันตติเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) ว่า ตัวเลขต่ำกว่าประมาณการ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งมีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยนายภคฤกษ์ จินะวิจาณะ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบนโยบายให้กรมภาษีไปเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ให้เข้าเป้า ขณะนี้กรมจัดเก็บรายได้ ทั้งกรมสรรพากร สรรพสามิต และกรมศุลกากร รับนโยบายไปแล้วและจะเร่งดูแลหลังจากช่วงที่ผ่านมามีการจัดเก็บรายได้พลาดเป้าหมายกว่าแสนล้านบาท

“เราเข้าใจเรื่องสถานการณ์โควิด แต่เรื่องเป้าเก็บรายได้ของแต่ละกรมยังยากให้เป็นไปตามเป้าหมายประมาณการของเอกสารงบประมาณ อาจมีหลุดเป้าหมายบ้าง ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นสัญญาณการเก็บรายได้ที่ลดลง ซึ่งแต่ละกรมจะต้องเร่งดูแลเรื่องนี้ ขณะเดียวกัน สศค. ต้องติดตามว่าช่วงที่เหลือจะสามารถทำได้ใกล้เคียงเป้าหมายอย่างน้อยแค่ไหนบ้าง” น.ส.กุลยา กล่าว

รายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ยังคงเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บรายได้ที่ 1.01 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,545 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.7% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 123,594 ล้านบาท หรือ 10.8% โดยพบว่ายอดจัดเก็บรายได้ติดลบลงรายการ โดยเฉพาะจาก 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เก็บรายได้รวมกัน 1.06 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 97,606 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 103,343 ล้านบาท ส่วนการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจลดลงเช่นกัน มีรายได้รวม 47,780 ล้านบาท ลดลง 53,393 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 35,006 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เนื่องจากปีนี้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีผลประกอบการลดลงจากผลกระทบโควิด รวมถึงมาตรการรัฐที่นำกำไรไปชดเชยหนี้ลูกหนี้และมีการตั้งสำรองเพื่อหนี้เสียที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่รายได้จากรัฐวิสาหกิจรวมกันได้ 86,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,719 ล้านบาท จากปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการ 5,047 ล้านบาท

กังวลอาจพลาดถึง2แสนล.

ทั้งนี้ ในรายงานระบุว่า การจัดเก็บรายได้ทั้งปี คาดว่าจะทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายแน่นอน โดยจะไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท หรืออาจสูงถึง 2 แสนล้านบาท เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังกังวลว่าอาจกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปี 2565 รวมถึงการจัดทำแผนบริหารหนี้ เพราะมีแนวโน้มคลั่งอาจต้องมีการกู้เพิ่มเพดาน ทั้งการกู้ชดเชยการขาดดุล และการกู้เงินจากกรอบรายจ่ายสูงกว่ารายได้มาใช้ปิดเทินหากรายได้เข้ามาต่ำจริงๆ ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกกรมที่จัดเก็บรายได้ติดลบมากที่สุด คือ กรมสรรพากรเก็บได้เพียง 735,958 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 76,728 ล้านบาท โดยภาษีที่ลดลงส่วนใหญ่ เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากรัฐได้ออกมาตรการชะลอการเก็บภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด อีกทั้งภาคธุรกิจ และประชาชนมีรายได้ลดลงทำให้เสียภาษีน้อยลง ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยังเก็บได้น้อยกว่าปีก่อน เช่นเดียวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับรายได้กรมสรรพสามิตก็ลดลงเช่นกัน โดยเก็บได้ 281,556 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย 25,319 ล้านบาท โดยมีการลดลงทั้งภาษียาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบียร์ ภาษีเครื่องดื่ม ขณะที่กรมศุลกากรเก็บรายได้ 50,304 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,296 ล้านบาท

วอน'บิ๊กตู'ผ่อนให้นั่งกินในบ้าน

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ทำหนังสือยื่นให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่ง ศบค.ที่ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสมาคมในฐานะผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดระลอก 2 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีร้านอาหารจำนวนไม่น้อยต้องเลิกกิจการพร้อมกับหนี้สิน และอีกจำนวนมากกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตของกิจการ ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ (ต่อหน้า ๑)

จากมาตรการครั้งนี้

สถิติการชี้แจง 1.4 พันล./วัน

นางฐนิวรรณกล่าวว่า หากปล่อยให้ประกาศดังกล่าวเกินเวลา 14 วัน จะสร้างผลกระทบต่อวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจประเทศตามมา ซึ่งมูลค่าความเสียหายของธุรกิจร้านอาหารโดยประมาณจากการคำสั่งล่าสุดนี้อยู่ที่ 1,400 ล้านบาทต่อวัน รวมถึงธุรกิจร้านอาหารมีห่วงโซ่เชื่อมโยงต่อธุรกิจอื่นๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคการเกษตรอันจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมาได้

“สมาคมและร้านอาหารทราบดีมาตลอดถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีมายังผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตระบาดโควิด จึงให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา แม้ต้องแบกรับความเสียหายทางธุรกิจไปโดยลำพังก็ตาม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในส่วนร้านอาหารและพิจารณามาตรการช่วยเหลือต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอมา” นางฐนิวรรณกล่าว

งดครึ่งยกขอแค่วันถึง 3ทุ่ม

นางฐนิวรรณกล่าวว่า สมาคม ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จึงมีชื่อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่ 1.อนุญาตให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. งดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และขอให้พิจารณาอนุญาตตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (เอสเอสเอ) ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่กว่า 2,000 ราย จึงมั่นใจได้ว่า ร้านเหล่านี้มีมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้อจากทั้งลูกค้าและพนักงานในระดับสูง โดยเฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาด การเว้นระยะห่างสังคม หรือการจัดตั้งฉากกัน รวมถึงปัจจุบันลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการลดลงเกินกว่า 50% จึงสามารถจัดการเว้นระยะได้เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพราะร้านอาหารทุกร้านตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงภาพลักษณ์ของร้านที่ต้องรักษาไว้ เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถเปิดให้บริการให้นั่งรับประทานได้ หากเทียบกับสถานที่สาธารณะอีกหลายประเภทที่ผู้คนจำนวนมากไม่ใช้บริการประจำวัน ซึ่งยังเห็นการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอยู่

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ส่วนร้านอาหารที่ยังไม่ได้ตราสัญลักษณ์เอสเอสเอ ต้องถือโอกาสยกระดับร้านให้ได้มาตรฐานดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศต่อไป โดยแบ่งเป็นร้านอาหารจานเดียวริมทางหรือร้านเล็กๆ ที่เป็นตึกแถว ขอให้พิจารณาอนุญาตกลับมาให้นั่งทานในร้านได้เช่นกัน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อบังคับให้ร้านอาหารประเภทดังกล่าวดำเนินการ ได้แก่ ลดที่นั่งอย่างน้อย 50% ของที่นั่งเดิม มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ใ้มีอนุญาตให้ลูกค้าที่ไม่ได้มาด้วยกันนั่งรวมโต๊ะเดียวกันเด็ดขาด ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุขก่อนเข้าร้านอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากตรวจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ ต้องกั้นและสาธารณสุขมีสิทธิใช้อำนาจในการตัดเตือนแก่ร้านที่ในครั้งที่ 1 หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้อีก สามารถใช้อำนาจในการสั่งปิดต่ออีก 7 วัน ตามคำสั่งของ ศบค.ได้ทันที สำหรับร้านอาหารประเภทนี้ยัง ขาปู บุฟเฟต์ ใ้มีอนุญาตให้นั่งโต๊ะเดียวกันเกิน 4 คน และต้องเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 1 เมตร และต้องมีฉากกัน รวมทั้งมีอนุญาตให้ดักอาหาร บุฟเฟต์เอง หากไม่มีมาตรการดูแลป้องกันอย่างถูกวิธี อาทิ ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่ไม่รับประทานอาหาร หรือดื่อกอาหาร และร้านต้องให้ลูกค้าใส่ถุงมือพลาสติกส่วนตัวด้วยทุกครั้ง รวมทั้งจำกัดจำนวนคนในการเดินดักอาหารให้เหมาะสมด้วย

ร้องพักหนี้ปี-หั่นค่าเช่าในห้าง

นางฐนิวรรณกล่าวว่า ส่วนข้อเสนอที่ 2 เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารที่ถูกผลกระทบจากโควิดตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังเข้าไปถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ด้วยมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์มากมาย ไม่สอดคล้องต่อสภาพความจริงของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างมาก จึงขอพิจารณาเยียวยา ได้แก่ รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาค่าจ้าง เงินเดือน 50% งดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมงดการชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน และพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1

ปี ขอความกรุณารัฐบาลโดย ศบค.ประสานเจ้าของห้างสรรพสินค้าลดค่าเช่าอย่างน้อย 50% โดยเจ้าของพื้นที่ให้ส่วนลดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลในรอบบัญชีถัดไป ซึ่งเป็นการช่วยประคับประคองร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมาตลอดทั้งปี รวมถึงการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่มีที่คุ้นเคยว่าร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง ทั้งที่ความเสี่ยงนั้นมิเฉพาะในช่วงเกิดโควิดแบบนี้ สะท้อนได้จากธุรกิจร้านอาหารในอดีตมีความมั่นคงมาก เพราะเป็นธุรกิจที่มีเงินสดหมุนเวียนทุกวัน

ร.สู้ไม่ไหว-จ่อปิดกิจการ 80%

นางมาริส สุทธิกุล หนูนกั๊ก นักยอกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ที่ผ่านมากกว่า 1 เดือนแล้ว และขณะนี้รัฐบาลประกาศงดไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้ ทำให้ธุรกิจโรงแรมต้องพยายามจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพราะหากมีอนุญาตให้นำมาทานในห้องพัก ก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าของโรงแรมจะสามารถไปทานอาหารที่ใดได้อีก ขณะนี้รัฐไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าแล้ว” นางมาริสกล่าว

ขีดตราเข้าพักเหลือ 5%

นางมาริสกล่าวว่า สมาคมได้หารือกับสมาชิกภายในอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า โควิดระลอก 3 ทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลง ตอนนี้เหลือ 5% ต่ำกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัตราเข้าพักอยู่ที่ 30% ดังนั้น มีโอกาสโรงแรมกว่า 80% ของสมาชิกสมาคม อาจจะได้รับบริการชั่วคราวจนถึงเดือนตุลาคมนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง หรืออาจต้องรอให้รัฐบาลสามารถกระจายฉีดวัคซีนต้านไวรัสให้กับประชาชนในประเทศ จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นได้ก่อน

ปิดร้าน-กระทบพักโรงแรม

“พอรัฐบาลประกาศห้ามไม่ให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน และช็อกกลับบ้านได้ถึง 21.00 น. เท่านั้น เป็นเวลา 14 วัน ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมคือ ห้องอาหารของโรงแรมก็ต้องปิดลงด้วย เนื่องจากไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาห้องอาหารของหลายโรงแรมไม่ได้มียอดขายดีมากอยู่แล้ว นับตั้งแต่การระบาดโควิดครบจนถึงปัจจุบัน แต่ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมยังสามารถซื้ออาหารจากนอกโรงแรม หรือสั่งจากบริการของโรงแรม อาจยังเปิดครัวอยู่ แต่จำกัดเพียงการช็อกกลับบ้านเท่านั้น นำมารับประทานภายในห้องพักได้ ซึ่งโรงแรมต้องพยายามจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพราะหากมีอนุญาตให้นำมาทานในห้องพัก ก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าของโรงแรมจะสามารถไปทานอาหารที่ใดได้อีก ขณะนี้รัฐไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าแล้ว” นางมาริสกล่าว

นางมาริสกล่าวว่า การระบาดโควิดระลอก 3 ถือว่าส่งผลกระทบต่อโรงแรมอย่างหนัก ถ้าเดิมสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้ว สมาคมได้เตรียมสำรวจผลมาของโรงแรมอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะมีสัญญาณการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าจะกลับมาได้อีกครั้ง แต่ขณะนี้ได้คาดการณ์ใหม่ว่า การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาชัดเจน และเข้าสู่ภาวะปกติประมาณปี 2566 โดยกลุ่มโรงแรมหรูในกลุ่มลักซ์ชัวรี่ จะกลับมาเร็วกว่าอุตสาหกรรมรวมคือปี 2565 แต่หากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการระบาดของระลอก 3 ได้ โอกาสที่โรงแรมจะฟื้นคืนชีพได้คงยาก และยืดเวลาออกไปอีก

หวัง'เงินกู้-วัคซีน'ต่อชีวิตธุรกิจ

นางมาริสกล่าวว่า สมาคมต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ 1.สนับสนุนค่าจ้างงานเดิม เพื่อไม่ให้มีการลดพนักงาน หรือเลิกจ้างเข้าเต็มเศรษฐกิจ 2.การพักชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย และ 3.มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยกลุ่มที่พึ่งพาเงินกู้ยืมต้องการให้ภาครัฐพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยมากที่สุด และกลุ่มที่มีเงินทุนหนา มีบริษัทแม่คอยดูแลเรื่องของสภาพคล่องต้องการช่วยในเรื่องของการจ้างงาน และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

“สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คือ การจัดหาวัคซีนต้านไวรัสนำเข้าและฉีดให้กับ (อ่านต่อหน้า 6)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 6

รายได้ต่ำเป้า

ประชาชนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะช่วงนี้คือความหวังเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวกลับมา และดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ “เพื่อให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมยังมีลมหายใจและไม่เกิดการเลิกจ้างงานกันอีกระลอกใหญ่เหมือนที่ผ่านมา” นางมาริสากล่าว

ตั้งกองทุนช่วยมabatพุดเฟส3

นายวีรศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคิดเห็นโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่าโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย กนอ.จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ การศึกษา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการไตรภาคี) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการ รวมถึงชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

นายวีรศกล่าวว่า นอกจากนี้ กนอ.จะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ 1.กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการเยียวยาความเสียหายโดยเร็ว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และให้คณะกรรมการประชุมก่อนกำหนดเพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 2.กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากโครงการ

กนอ.ชี้ช่วยลดกังวลผลกระทบ

นายวีรศกล่าวว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา มีกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน อ.เมืองจระยอง จำนวนกว่า 400 ลำ เข้ายื่นหนังสือถึงภาครัฐให้ทราบถึงความเดือดร้อนจากโครงการถมทะเลชายฝั่งและต้องได้รับการเยียวยา เพราะกังวลว่าการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ได้ประท้วงหรือขัดขวาง แต่ต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือแบบเดียวกับที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ดำเนินการ ทั้งนี้ ภายใต้อาณัติการที่แตกต่าง กนอ.จะพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นโครงการกิจการ หรือการค้าในกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (อีเอชไอเอ)

นายวีรศกล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง กนอ. กับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ในพื้นที่อีอีซี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองจระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ โดยท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลว ในปริมาณ 16 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เป็นผู้ให้บริการทำเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการทำเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 ราย ปัจจุบันมีการใช้งานใกล้เต็มศักยภาพแล้ว จึงมีความจำเป็น

ต้องขยายท่าเรือ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ทุ่ม55ล้านยกระดับตลาดน้ำ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่ายกระดับความปลอดภัยการเดินทางน้ำของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเร่งจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในตลาดน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย จำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยจะใช้เงินลงทุนรวม 55.4 ล้านบาท สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้น รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จฉลองดำเนินสะดวก ที่จะต้องมีความปลอดภัยควบคู่ไปกับการความสวยงาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มุมมองใหม่ให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

นาระบบกล้องวงจรปิดมาใช้

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ล่าสุด กรมได้ประมูลจ้างเอกชน คือบริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้ามาดำเนินโครงการ โดยใช้เงินลงทุนรวม 38 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์ควบคุมจัดการเดินเรือ และติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 70 ตัว ตลอดแนวริมคลอง ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร เพื่อควบคุมระบบการเดินเรือ ความเร็วเสียงรบกวน และควันดำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ในเดือนกันยายน 2564

“ในส่วนของตลาดน้ำอัมพวา ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยริมคลองว่าเรือท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อย เพราะเรือขับเร็ว มีเสียงดังและปล่อยควันรบกวน กรมจึงต้องเข้าไปบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ และควบคุมความเร็วของเรือให้เหมาะสม ซึ่งเมื่อระบบแล้วเสร็จกรมสามารถเฝ้าระวังและตรวจจับความเร็วเรือได้จากกล้องวงจรปิดพื้นที่ และยังเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย” นายวิทยา กล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๕)

กลีกราคาถ่วง.คงดอก0.5%

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด ธนาคาร กสิกรรมไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 5 พฤษภาคมนี้ คาดว่า กนง.จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากกว่าพันคนต่อวัน ขณะที่ระบบสาธารณสุขไทยมีขีดจำกัดในการรองรับผู้ติดเชื้อ

นายเชาว์กล่าวต่อว่า ในเรื่องประสิทธิภาพและกระจายวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน และอาจล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ยังคงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ความหวังของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวให้ทยอยกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อาจต้องล่าช้าออกไป ดังนั้น ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการประสานนโยบายทางการเงินและทางการคลัง จึงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงเชิงลบที่ยังมีอยู่สูง

"ต้องยอมรับว่าการระบาดโควิดระลอก 3 มีความรุนแรงมากกว่า 2 รอบที่ผ่านมา เพราะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในระดับ 2 พันคนอย่างต่อเนื่อง และมีพื้นที่จังหวัดสูงที่สุดใหม่ (นิวไธ) ในช่วงที่ผ่านมา แต่เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบเหมือนการระบาดระลอกแรก ปี 2563 ที่มีการล็อกดาวน์ทั้งระบบกระทบภาพรวมเศรษฐกิจให้หยุดชะงักทุกภาคส่วน

ทำให้ต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบต่อปี ลักในระยะ หากประเมินผลเชิงบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ อาจไม่ได้ส่งผลบวกกับภาวะเศรษฐกิจมาก เนื่องจากความช่วยเหลือของสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือในด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้กู้ได้รับการช่วยเหลือผ่านการพักชำระหนี้ อยู่แล้ว" นายเชาว์กล่าว

นายเชาว์กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้ว ทำให้การปรับลดลงอีก อาจทำได้ไม่มากนัก บวกกับต้องเก็บกระแสเงินสดช่วยเศรษฐกิจในระยะถัดไป หากสถานการณ์เลวร้ายลง หรือเกิดวิกฤตที่รุนแรงขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่ โดยอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ จะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อภาคธุรกิจใช้ประโยชน์ได้ อาทิ กู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนเพิ่ม เนื่องจากเห็นแนวโน้มชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ ทำให้ขณะนี้ความสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินนโยบายการคลัง หรือเม็ดเงินของรัฐบาล เพราะสามารถเข้าถึงมือของประชาชนได้โดยตรง ทำให้ กนง.คาดหวังที่จะเห็นการดำเนินมาตรการของภาครัฐ ที่จะออกมาช่วยเหลือเยียวยาได้ตรงจุด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้มากที่สุด

รอธปท.-คลังออกมาตรการเยียวยา

นายเชาว์กล่าวว่า ลำดับทางแบงก์ชาติได้มีการออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ ภายใต้เงิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่ ทางการคลังได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม ภายใต้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และภายใต้งบกลางของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณปี 2564 ซึ่งมีวงเงินคงเหลือรวมกันอยู่ประมาณ 3 แสนล้านบาท

นายเชาว์กล่าวว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลากยาวออกไป จนส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว รวมถึงตลาดแรงงานที่ยังมีความเปราะบางอยู่ คาดว่า กนง.อาจพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม และยังคงมีความเป็นไปได้ที่ กนง.อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ยังต้องติดตามตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกของปี 2564 อีกทางหนึ่งด้วย ขณะที่ ในการประชุมรอบหน้าคาดว่า กนง. อาจมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เดิมประเมินไว้ที่ 3% จากผลกระทบของการระบาดในรอบนี้ แต่จะปรับลดเหลือเท่าไรคงต้องติดตามการประเมินของ กนง. อีกครั้งต่อไป

ซีเอ็มบีไทยซีโควิดอาจท่น0.25%

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ในการประชุม กนง.วันที่ 5 พฤษภาคมนี้เบื้องต้นคาดว่า กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% จนถึงสิ้นปี แต่หากเกิดกรณีไทยและกลุ่มประเทศ

ในเอเชียฉีดวัคซีนล่าช้า จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น จนภาครัฐออกมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกรอบ จนกระทบจีดีพีอาจเหลือแค่ 0.7% ก็เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.25% เป็นการฉีดวัคซีนประคองเศรษฐกิจไทย ซึ่งการแพร่ระบาดโควิด-19ระลอก 3 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง จนภาครัฐออกมาตรการเข้มงวดและล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงคล้ายรอบแรก กระทบการบริโภคภาคเอกชนลดลงแรง คนออกจากบ้านน้อยลง ร้านค้าเปิดทำการด้วยจำนวนชั่วโมงที่ลดลง กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส

นายอมรเทพกล่าวอีกว่า หากเทียบเศรษฐกิจปีนี้ก็ปีก่อน ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 จะไม่ถดถอยรุนแรงเท่ารอบแรก หากการส่งออกปีนี้เติบโต 10% จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมี ยาง กลุ่มอาหาร และการจ้างงานที่เกี่ยวกับภาคส่งออกจะฟื้นตัวได้ดี ความหวังหนึ่งเดียวของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจปีนี้อยู่ที่วัคซีน ถ้ายังฉีดไม่ทั่วถึง มีความเสี่ยงเกิดระบาดรอบ 4 และรอบถัดไปเรื่อยๆ จนต้องเกิดมาตรการล็อกดาวน์และพ่นคลาย วนลูปไปจนกว่าคนไทยจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด หากการฉีดวัคซีนเร่งตัวได้ทันไตรมาส 3/2564 รวมทั้งควบคุมการระบาดได้ดีขึ้น ภาคฟื้นฟูคลายมาตรการเข้มงวด อุปสงค์ในประเทศโดยรวม จะฟื้นตัวไตรมาส 3/2564

เกาะติด17พค.ธปท.ปรับจีดีพี

"ตอนนี้สำนักวิจัยของธนาคารปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 จากเดิมคาดโต 2.6% อยู่ที่ 2.2% ค่าเงินบาทคาด 31.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในไตรมาส 2/2564 จะอยู่ที่ 31.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐปลายปี 2564 แต่อาจพบทวนอีกครึ่งหลัง จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1/2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ และติดตามการผลิตวัคซีนแอสตราเซนเนกาในประเทศและการนำเข้าวัคซีนตัวอื่นๆ ที่เป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยช่วงต่อไป" นายอมรเทพกล่าว

นายอมรเทพกล่าวว่า ส่วนภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย คาดว่าจะฟื้นขึ้นได้ หลังการเร่งตัวของวัคซีน สนับสนุนกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่ง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังคงในรูปแบบฉีดวัคซีนในประเทศ และยังคงเล็งการเดินทางออกนอกประเทศ จึงอาจไม่สามารถคาดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เต็มที่

ไอศกรีมโควิดสลากรายไม่ออก

สำหรับผลกระทบจากการระบาดโควิดระลอก 3 ในพื้นที่ต่างๆ ที่ จนรพรม บรรยายภาคการขายสลากรีนแบ่งรัฐบาลตามแผนจำหน่ายสถานที่สำคัญต่างๆ ไม่คึกคัก เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนนักท่องเที่ยวลดลง ประชาชนส่วนใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ค้าสลากรายหนึ่งกล่าวว่า จุดนี้ยอดขายตกเกินครึ่ง ขาดทุน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ (ต่อหน้า ๕)

ที่ จ.เลย บรรยายการขายลอตเตอรี่หน้า
ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย แหล่งขายลอตเตอรี่
แห่งใหญ่ ผู้ค้าลอตเตอรี่เหลือจำนวนมาก
นายมะลิ ชาวักดี พ่อค้าลอตเตอรี่ กล่าวว่า
เดินเรขายในจังหวัดเลยมาตลอด งวดนี้เหลือมาก
ลูกค้ากลัวติดเชื้อโควิด อีกทั้งกระแสข่าวการติด
เชื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดเลยจากคนขายลอตเตอรี่
กลับมาจากการขายที่ต่างจังหวัด ลูกค้าหลายคน
ไม่กล้าออกมาซื้อ

ไขข้อข้องใจยอมลดราคา
ที่ จ.ขอนแก่น บรรยายการขายไอ้ที่ตลาด
บางลำภู ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ค้าต่าง
ปรับราคาขายลดลง แพงละ 5-10 บาท เนื่องจาก
ไม่สามารถส่งออกได้ รวมถึงการปิดภาคเรียนนาน
กว่าปกติ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
นายเชษฐา จำปาน้อย เจ้าของแผงไอ้ตลาด
บางลำภู กล่าวว่า ราคาไอ้ที่ลดลงมาตั้งแต่ช่วง
ปลายปี 2563 จากเดิมไอ้เบอร์ 0 ขายปลีก
แผงละ 120 บาท ลดลงเหลือแผงละ 110 บาท
ไอ้เบอร์ 1 ขายปลีกแผงละ 100 บาท ลดลง
เหลือแผงละ 90 บาท ไอ้เบอร์ 2 ขายปลีก
แผงละ 90 บาท ลดลงเหลือแผงละ 84 บาท
หากเปิดเทอมหรือสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นราคา
อาจขยับขึ้นอีก เพราะความต้องการเพิ่มขึ้น การ
ส่งออกจะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
น.ส.อารยาณี เนียมประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาด
บางลำภูขอนแก่น กล่าวว่า ทุกวันนี้แม่ค้าบ่นกัน
ทุกคน เพราะการค้าขายแย่งลง ปกติลูกค้าเคย
ซื้อสินค้ามาก ปัจจุบันซื้อน้อยลง ลูกค้าเดินตลาด
ลดลงชัดเจน
ที่ลานด้านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา แหล่งจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ภูมิปัญญาของชาวบ้านด่านเกวียน บรรยายการ
ค้าขายเป็นไปอย่างซบเซา แทบไม่มีประชาชนมา
เดินชมเครื่องปั้นดินเผาเหมือนช่วงที่ผ่านมา ทำให้
พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าไม่ได้ บางรายยอมลดราคา
สินค้ากว่า 50%

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ป่วยใหม่พุ่ง 1,940-กทม.ยอดลด ดับ 21-โค่นมา 954

นนท์เพิ่ม 88-ปทุม 64 คน
แอ่งค้ำพศ.ประสานวัด
ห้ามปฏิเสธเผาศพโควิด
จองฉีดหมอมพร้อม 5 แสน
นพ.ยงห่วงเชื้อ 'แอฟริกา'
'บักตู' ชันดูแลลูกจ้าง 'ว่างงาน-กักตัว' ยอดลงทะเบียน
'หมอมพร้อม' จองฉีดวัคซีน 5 แสนราย ติดเชื้อโควิด
ใหม่ 1,940 ดับอีก 21 (อ่านต่อหน้า 15)

ขอยุติธรรม

กลุ่มริเต็ม (REDEM)
จัดการรวานเค็ลลือ
ชบวนรถเครื่องเสียง
รถจักรยานยนต์ จาก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
มายังศาลอาญา ถนน
รัชดาภิเษก เรียกร้อง
ความยุติธรรม กรณี
แกนนำกุ่มราษฎรและ
แนวร่วมที่ถูกคุมขัง
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

โคมา954

ยันดูแลถูกจ้าง'ว่างงาน-กักตัว'

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้กระทรวงแรงงานดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องแรงงาน พร้อมให้ดูแลผู้ประกันตนที่มีกว่า 16.5 ล้านคน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามประกาศ "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563" และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกสั่งให้กักตัวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนี้ โดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งจะประสานให้ส่งตัวไปยังฮอस्पิตเทล

พุ่งอีกมีงบ-เล็งออกมาตรการช่วย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกาได้ขอบคุณบุคลากรและอาสาสมัครทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ช็อกพร้อมใดๆ ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้เร่งเข้าแก้ไขและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดพัฒนาการบริหารในทุกด้าน รวมถึงมีการเตรียมพร้อมเพื่อดูแลผู้ป่วยอาการหนักที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีงบประมาณเพียงพอต่อการเยียวยาดูแลและบรรเทาผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ วงเงินมาจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน และงบกลางปีงบประมาณ 64 โดยกระทรวงการคลังกำลัง

พิจารณาออกมาตรการ ทั้งรูปแบบการเยียวยา และกระตุ้นใช้จ่าย

จีพศ.สั่งทุกวัดรับศพผู้ป่วย

นายอนันต์ วังบุญคงชนะ เลขาธิการรัฐมนตรืประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการมีวัดหลายวัดปฏิเสธการเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 นั้น ทางนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ดำเนินการประสานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือวัดทุกวัด ทั่วประเทศ อย่ายุ่ปฏิเสธการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยทาง พศ.แจ้งว่า มีวัดหลายแห่งทั่วประเทศให้ความร่วมมือรับศพผู้ป่วยโควิดแต่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของ สธ. นอกจากนี้ ขอให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้าใจถึงความจำเป็นในการประกอบพิธีฌาปนกิจผู้ป่วยโควิด-19 โดยต้องกระทำการเผาทันทีภายหลังเสียชีวิตไม่เกิน 1 วัน และผู้ร่วมพิธีฌาปนกิจให้มีเฉพาะญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตามล่าสุดในรายชื่อของ น.ส.แสงเงิน ธนรุ่งวิทย์ ซึ่งเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีวัดรับเผาศพนั้น ได้ประสานงานไปทางสำนักพุทธฯ โดยมีวัดรับเผาศพเรียบร้อยแล้วที่วัดอุดมมงคล หมู่ 4 ต.ท่าไข่ อ.เมือง

วัดอุดมมงคลทำพิธีฌาปนกิจ

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี น.ส.พัชฌัน ธนรุ่งวิทย์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/61/1 หมู่ 1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีฌาปนกิจ น.ส.แสงเงิน ธนรุ่งวิทย์ อายุ 76 ปี มารดาที่เสียชีวิตหลังติดเชื้อได้ รวมทั้งไม่มีสถานที่จัดพิธีนั้น ล่าสุด นางอภิญญา เชื้อเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ท่าไข่ ได้รับมอบหมายจาก น.ส.พัชฌันให้เดินทางไปรับศพที่ รพ.พุทธโสธร ก่อนเคลื่อนศพนำไปฌาปนกิจที่วัดอุดมมงคล (หลวงพ่อดุตตะมะ) พื้นที่หมู่ 4 ต.ท่าไข่ โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีพิธีสงฆ์เพียงประมาณ 5 นาที จากนั้นทำพิธีฌาปนกิจ โดยมีผู้ร่วมพิธีเพียง 4 คน

นางอภิญญา กล่าวว่า หลังสื่อนำเสนอข่าวการหาสถานที่เผาศพผู้เสียชีวิตไม่ได้ ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา มีวัดในพื้นที่ใกล้เคียงโทรศัพ์ประสานผ่านผู้นำชุมชน ประชาน อสม. และผู้ใหญ่บ้านหลายวัด โดยประสาน อสม.ประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล (หลวงพ่อดุตตะมะ) ไว้แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางพระครูวิจิตรสรคุณ เจ้าอาวาสวัด อนุญาตให้นำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มาประกอบพิธีทางศาสนาได้ จึงนำมาฌาปนกิจที่วัดแห่งนี้

กทม.กลับบ้านแล้ว2,072ราย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยโควิดอยู่ในระบบการรักษาของ กทม. รวมจำนวน 1,291 ราย โดยเป็นผู้ป่วยมีอาการรักษาอยู่ใน รพ.สังกัดสำนักการแพทย์ กทม. 8 แห่ง รวม 214 เตียง ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อยพักอยู่ รพ.สนาม กทม. ทั้ง 4 แห่ง รวมเตียง 966 เตียง คงเหลือ 734 เตียง ผู้ป่วยพักดูอาการในฮอस्पิตเทล (Hospital) 5 แห่ง รวมเตียง 173 เตียง คงเหลือ 411 เตียง โดยผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบโดย รพ.สังกัด กทม. และการตรวจในพื้นที่โดยสำนักอนามัย กทม.และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ทั้งหมดได้รับประสานให้เข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่างขณะนี้กำลังเตรียมการเปิด รพ.สนามแห่งที่ 5 ณ ศูนย์กีฬาบางบอน เขตทุ่งครุ ซึ่งจะสามารถรองรับได้อีก 400 เตียง

ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ได้ทำการตรวจเชิงรุกและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาที่ รพ. รพ.สนาม และฮอस्पิตเทล ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563-วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื่อ 3,462 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,072 ราย ย้ายไปโรงพยาบาลนอกสังกัด จำนวน 21 ราย และเสียชีวิต 10 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,359 ราย

ติดเชื่อใหม่1,940ดับอีก21ราย

ขณะที่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

1,940 ราย สะสม 68,984 ราย ผู้ป่วยรายใหม่พบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,788 ราย การคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 142 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเข้าสถานกักกันโรค 10 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 21 ราย สะสม 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.36 ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 39,481 ราย เหลือที่ยังรักษาอยู่ 29,481 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล (รพ.) 21,350 ราย รพ.สนามและอื่นๆ อีก 8,123 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 954 ราย และที่ใส่ท่อช่วยหายใจอีก 270 ราย ทั้งนี้ การระบาดระลอกเดือนเม.ย.2564 มีผู้ป่วยสะสม 40,121 ราย เสียชีวิตสะสม 151 ราย สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องกักตัวในสถานกักกันโรค 14 วัน โดยกรมควบคุมโรค สธ.ได้ตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ในคนกลุ่มนี้อยู่ตลอด ขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงต่างประเทศ เรื่องการระลอกการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับบ้าน

ย้ำผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ข้อมูลผู้เสียชีวิต 21 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 9 ราย จำแนกตามพื้นที่ ได้แก่ กทม. 8 ราย จ.เชียงใหม่ 4 ราย จ.ชลบุรี 2 ราย จ.ลำพูน 2 ราย และ จ.นครปฐม ตาก ระยอง นครสวรรค์ และ จ.อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย จำแนกตามความเสี่ยงโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 11 ราย เบาหวาน 6 ราย โรคหัวใจ 4 ราย ไช้มันในเลือดสูง 6 ราย โรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย มะเร็ง 2 ราย โรคอ้วน 3 ราย โรคปอดเรื้อรัง 1 ราย โรคไตเรื้อรัง 3 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อ 3 ราย และปฏิเสธโรคประจำตัว 3 ราย ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ สัมผัสจากคนครอบครัวที่ติดเชื้อ 7 ราย สัมผัสกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 1 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน 6 ราย สัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 3 ราย ไม่ทราบ 1 ราย และติดเชื้อขณะนอนอยู่ใน รพ. 2 ราย

ชี้หลังกฎเข้ม-แนวโน้มลดลง

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า 10 จังหวัดแรก พบใน กทม. 539 ราย จ.นนทบุรี 276 ราย จ.สมุทรปราการ 145 ราย จ.ชลบุรี 89 ราย จ.ปทุมธานี 62 ราย จ.เชียงใหม่ 55 ราย จ.สมุทรสาคร 52 ราย จ.สุราษฎร์ธานี 48 ราย จ.ระนอง 45 ราย และ จ.ฉะเชิงเทรา 37 ราย ขณะที่แผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายวันพบว่าพื้นที่สีขาว คือจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลย 11 จังหวัด พื้นที่สีเขียว จังหวัดที่พบ 1-10 ราย มี 32 จังหวัด พื้นที่สีเหลือง พบ 11-50 ราย มี 27 จังหวัด พื้นที่สีส้ม พบ 51-100 ราย มี 4 จังหวัด และพื้นที่สีแดง พบ 100 รายขึ้นไป มี 3 จังหวัด ดังนั้น พื้นที่สีส้มและสีแดง รวมกัน 7 จังหวัด ที่เราค่อนข้างยังเป็นห่วง อย่างไรก็ตามทิศทางของผู้ติดเชื้อหลังประกาศใช้มาตรการต่างๆ พบว่าหลังประกาศใช้มาตรการทำงานจาก

ที่บ้าน ปิดสถานบันเทิง ขอความร่วมมือประชาชนลดการเดินทาง และลดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ทำให้มีแนวโน้มติดเชื้อลดลง แต่ด้วยกราฟยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ห่วงติดในครอบครัว-ออฟฟิศ

“ต้องฝากไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม เข้าใจว่าทุกท่านเดือดร้อนร้านอาหารที่ไม่ได้อนุญาตให้รับประทานในร้านแต่จะค่อยๆ เห็นตัวเลขที่ลดลง เนื่องจากการสอบสวนโรคส่วนใหญ่พบว่าเกิดการติดเชื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกัน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน การรวมกลุ่มกันที่พบปะในสถานที่ทำงาน นัดพบกลุ่มเพื่อน สังสรรค์ในครอบครัว แม้กระทั่งงานทางศาสนา เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ ที่เริ่มมีรายงานการติดเชื้อ เราจึงเน้นย้ำมาตรการระวังตัวก่อนเมื่อออกจากบ้าน แต่ตอนนี้ ศบค.มีความเป็นห่วง แม้ว่าอยู่ในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เราเน้นย้ำครอบครัวที่มีคนหลายวัย มีผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง และมีคนวัยหนุ่มสาวที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง” ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าว

แจงข้อมูลบริหารจัดการเตียง

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ข้อมูล CO-Link รวมจากสายด่วน สายยติบอด ศูนย์เตียงโรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี และศูนย์แรกรับและส่งต่อสนามกีฬา นิมิตร กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสายด่วน 1668 ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 เมษายน พบว่ามีผู้รอเตียง 245 ราย ซึ่งการบริหารจัดการเตียงได้ 112 ราย รอการประสานอีก 133 ราย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม มีผู้ป่วยรอเตียงเพิ่มอีก 27 ราย ซึ่งได้รับการหาเตียงแล้ว 19 ราย ดังนั้น จะเหลือผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ 143 ราย แบ่งเป็น กลุ่มสีเขียว 96 ราย สีเหลือง 41 ราย และสีแดง 6 ราย ขณะที่ ข้อมูลศูนย์แรกรับฯ อาคารนิมิตร มีผู้เข้ามาติดต่อแล้ว 115 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พบว่า มีผู้รอเตียง 68 ราย มาจากสายด่วน 62 ราย เดินทางมาเอง 6 ราย แบ่งเป็น กลุ่มสีเขียว 51 ราย สีเหลือง 16 ราย และสีแดง 1 ราย

‘หมอมพร้อม’จองทะเลล4.9แสนราย

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า กล่าวถึงการลงทะเบียน

(อ่านต่อหน้า 16)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑๕)

ต่อจากหน้า 15

โคม่า 954

หมอพร้อม เพื่อจองฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับการลงทะเบียนหมอพร้อม ในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิดนั้น ต้องขอกฎบัตรประชาชนระบบดิจิทัล เนื่องจากมีคนเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจองวัคซีนล่าสุดวันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. มีประชาชนที่จองรับวัคซีนแล้วจำนวน 430,588 ราย แบ่งเป็นทาง Line 329,717 ราย ส่วนแอปพลิเคชัน จำนวน 100,871 ราย เมื่อมีการลงทะเบียนพร้อมๆ กันจำนวนมาก ก็ทำให้บางช่วงติดขัด ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพยายามแก้ไข ส่วนที่น้องประชาชนบางท่านไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านไลน์ หรือผ่านแอปพลิเคชันสามารถสอบถามทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือแม่แต่สอบถามทางโรงพยาบาลที่มีประวัติรักษา ทั้งโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “หมอพร้อม” สอบถามได้ที่ 0-2590-1493, 0-2590-1495, 0-2590-1497 และ 0-2590-1206 สำหรับการจองสิทธิฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเมี่ยงทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคมะเร็ง และโรคอ้วน ส่วนประชาชนทั่วไปให้เริ่มจองวันที่ 1 กรกฎาคม

ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลการลงทะเบียนของคิวรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านไลน์บัญชีทางการและแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ลงทะเบียนรวม 499,873 ราย แบ่งเป็นผ่านไลน์ 379,653 ราย และแอปพลิเคชัน 120,220 ราย โดยเชื่อว่าวันนี้จะมีการจองเข้ามาอีกทะลุ 6 แสนราย โดยเน้นย้ำว่าแอปหมอพร้อมจะมีโลโก้พื้นหลังสีเขียวและตัวอักษรสีขาวเขียนว่า “หมอพร้อม”

สร.เชื้อสัณณูดิหายวันละ2พัน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เจตสรรคนาวภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงว่า สำหรับประเทศไทยวันนี้ผู้ป่วยใหม่ 1,940 ราย สะสม 68,984 ราย และผู้เสียชีวิต รายใหม่ 21 ราย สะสม 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.38 โดยผู้เสียชีวิต 2 ราย มีประวัติติดเชื้ขณะ ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) ซึ่งการอธิบายตรง นี้ คือ เมื่อญาติเข้าเยี่ยม ดังนั้นจึงให้ความ เข้มงวดในการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือ ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหาย เพิ่มขึ้น 1,183 ราย

“ต้องเรียนว่า เมื่อเราดูจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานก่อนหน้านี้ โดยต้องใช้เวลาในการรักษา ฉะนั้น จำนวนผู้ที่รักษาหายในช่วงนี้ก็ จะค่อยๆ ไต่จาก 1,000 เป็น 2,000 รายต่อวัน เป็น สัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูง ขึ้น เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 เมษายน จำนวน 1,338 ราย ต่อมาระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน ตัวเลข ทรงตัวที่ 1,400-1,500 ราย และหลังจากนั้น ชยับยักตัวขึ้น แต่นับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่าน มา จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ผู้ป่วยก็จะเริ่มหาย มากขึ้นต่อเนื่อง และกรณีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลา ประมาณ 3-10 วันหลังพบเชื้อ ฉะนั้น จำนวน ผู้เสียชีวิตจะคงตัวระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ส่วน ผู้ที่ตรวจแล้วมีผลเป็นบวก ก็กระจายไปไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก็จะจัดการเรื่องเตียงได้ เนื่องจาก มีช่องทางในการติดต่อ คือ สายด่วน 1668 ก็ เชื่อว่าจะคลายความกังวลให้ประชาชนได้” นพ.เจตสรรคนาวภา

นพ.เจตสรรคนาวภาว่า สถานการณ์ฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 1 พฤษภาคม สะสม 1,484,565 โดส แบ่งเป็น ผู้ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 1,097,862 รายและผู้ที่ได้ครบโดสตามเกณฑ์อีก 386,703 ราย ทั้งนี้ สถานการณ์ของโลกหลังฉีดวัคซีนพบ ว่า วัคซีนไม่ใช่ทางออกเดียว ต้องมีมาตรการ ป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วยจึงได้ผลดี ยกตัวอย่าง ในอิสราเอล ที่มีการฉีดแล้วร้อยละ 62.4 ของ ประชากร แต่อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 1 ล้านคน ยังอยู่ที่ร้อยละ 0.28 และสหรัฐอเมริกา ฉีดแล้ว ร้อยละ 43.3 อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 2.15 ขณะที่ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 1.5 แต่อัตราเสียชีวิตเพียง ร้อยละ 0.17

‘หมอยง’ห่วงโควิด‘แอฟริกา’

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โฟสต์เพชบุ้กว่า สำหรับประเทศไทยการพบสายพันธุ์อินเดียใน สถานที่กำลังกันผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียไม่ใช่เรื่อง แปลกและเป็นเรื่องน่าวิตกกังวลแต่อย่างใด ทุก คนเข้ามาได้มีการตรวจ ถ้าตรวจพบก็จะกักกัน จนปลอดกักไม่ให้มารบาดในประเทศไทย ใน รูปนี้จะเป็นตัวอย่างการถอดรหัสพันธุกรรม พบ สายพันธุ์อินเดียที่อยู่ในสถานกักกันผู้เดินทาง จากต่างประเทศโดยสายพันธุ์อินเดียจะแยกเป็น กลุ่ม B.1.167.1, B.1.167.2, B.1.167.3 และสาย พันธุ์เบงกอล ที่ตรวจพบโดยศูนย์จะเป็นสายพันธุ์ ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 ราย และกำลังรอตรวจอีก 6 รายยังไม่ทราบผล อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็น ห่วงแต่อย่างใดเพราะทุกคนเข้ามาถูกต้องตาม กฎเกณฑ์สามารถกักกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ในประเทศไทยได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ขณะนี้คือ การระบาดของโควิด-19 ในมาเลเซีย จะพบว่าทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ใน 5 สายพันธุ์นี้ สายพันธุ์ที่ถือว่าจะต้องระวังการแพร่ระบาดอย่าง มากคือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 จากการ ดูในฐานข้อมูลจำนวน 74 สายพันธุ์ในมาเลเซีย ที่เผยแพร่สาธารณะพบว่าเป็นสายพันธุ์นี้ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมาเลเซีย ที่ระบาดอยู่ ดังนั้นสายพันธุ์นี้จึงมีโอกาสที่จะ เข้ามาสู่ประเทศไทยหากได้ได้มากเพราะเรา มีพรมแดนติดกัน อย่างเช่นสายพันธุ์อังกฤษ ระบาดหนักในประเทศไทยขณะนี้ ไม่ได้บินมา แต่เดินข้ามพรมแดนธรรมชาติ จึงเกิดการแพร่ ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยขณะนี้ สายพันธุ์ แอฟริกาใต้ที่อยู่ในมาเลเซียเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ไม่ควรให้ สายพันธุ์นี้มารบาดในประเทศไทยได้



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑๕)

‘อนุทิน’ชี้ระนอง12คลัสเตอร์

ที่ จ.ระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ลงพื้นที่เยี่ยมความพร้อมรพ.สนามโรงโม่หินเขม เข็มเทศบาลเมืองบางวัน รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่ จ.ระนอง ทั้งนี้ ข้อมูลการระบาดโควิดระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-วันที่ 1 พฤษภาคม 64 พบผู้ติดเชื้อสะสม 237 ราย เป็นคนไทย 157 ราย แรงงานข้ามชาติ 80 ราย มีผู้

เสียชีวิต 1 คน โดยพบผู้ติดเชื้อใน 12 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์สนุกเกอร์-แฟปลา ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา สธ.ได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานเชิงรุกออกคัดกรองและค้นหาในกลุ่มเสี่ยง ที่สมาคมประมงระนอง ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน ตรวจไปแล้ว 1,266 ราย พบติดเชื้อ 51 ราย เป็นคนไทย 16 ราย เมียนมา 35 ราย

นำวัคซีนมามอบ5พันโดส

“จ.ระนอง เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะจัดตั้ง รพ.สนามขึ้นมารองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ตัดวงจรการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัว เพื่อร่วมทำงาน ขณะนี้เปิดแล้ว 1 แห่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่โรงโม่หินเขม เข็มเทศบาลเมืองบางวัน รองรับชาว

ไทย 100 เตียง และอาคารด้านหลังโรงโม่ฯ รองรับแรงงานเมียนมา 40 เตียง นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดเพิ่มอีก 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ตาม วันนั้นให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อ ได้นำวัคซีนมามอบให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 5,000 โดส” นายอนุทินกล่าว

อยุธยาป่วย12นท88ราย

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 12 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 397 ราย รักษาตัวตาม รพ..รพ.สนาม และ Hospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 247 ราย รักษาตัวหายแล้ว 89 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 162 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน มีครอบครัวหนึ่งติดเชื้อภรรยาและลูกวัย 9 เดือน กับ 2 ปี โดยสามีเป็นผู้ป่วยรายที่ 371 ซึ่งการสอบสวนโรคไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง

ขณะที่ จ.นนทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยัน 88 ราย เป็นเพศหญิง 41 ราย เพศชาย 47 ราย ต่างชาติ 2 ราย จาก

อ.บางบัวทอง 29 ราย อ.เมืองนนทบุรี 23 ราย อ.ปากเกร็ด 15 ราย อ.บางใหญ่ 14 ราย และ อ.บางกรวย 5 ราย

ปทุมเจออีก64สุพรรณฯ5ราย

ที่ จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย ผู้ติดเชื้อบางส่วนเป็นเด็กอายุ 4-6-8 ปี โดยเฉพาะผู้ป่วยรายที่ 1,597 เพศหญิง อายุ 6 ปี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และผู้ป่วยรายที่ 1,598 เพศหญิง อายุ 8 ปี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งอยู่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน ทั้ง 2 รายเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีคนในบ้านเป็นผู้ป่วยยืนยัน ก่อนพบติดเชื้อ ทำให้มีสะสม 1,616 ราย

ที่ จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 5 ราย เป็นพนักงานและผู้ค้าในห้างสรรพสินค้า รวมมียอดผู้ป่วยสะสม 294 ราย และพบเสียชีวิต 1 ราย เป็นรายแรกของ จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ป่วยรายที่ 160 ชายไทย อายุ 70 ปี ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง ส่วนอีกรายได้รับรายงานว่าเสียชีวิตจากโควิด-19 เช่นกัน แต่เป็นผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. และถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.เจ้าพระยา ยมราช เป็นหญิงไทยอายุ 80 ปี เขตหนองแขม กทม. (ไม่นับเป็นผู้ป่วยเสียชีวิต จ.สุพรรณบุรี) นอกจากนี้ สภ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี ออกหนังสือคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑๕)

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กักตัวเองรออาการ 22 นาย ตั้งแต่ ผู้กำกับฯ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนของ สภ.อุทอง

สระแก้วพบติดเชื้ออีก6ราย

ที่ จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา ผวจ.สระแก้ว กล่าวว่า จ.สระแก้ว มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังใน รพ.และการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 1 ราย หญิง 5 ราย อายุระหว่าง 7-78 ปี สัญชาติไทย 5 ราย สัญชาติกัมพูชา 1 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-1 พฤษภาคม 2564 จ.สระแก้วมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 346 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และ รพ.สนามรวมทั้งสิ้น 160 ราย รักษาหายแล้ว 186 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 83.13 ไม่มีอาการ สำหรับที่มีอาการเล็กน้อยร้อยละ 6.25 ปอดอักเสบ 13 ราย (ร้อยละ 8.12) และปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย (ร้อยละ 2.50)

ชัยนาทเจอป่วย21ราย

ที่ จ.ชัยนาท นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา สสจ.กล่าวว่า พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 21 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 รายมีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ทั้งนี้พบผู้ป่วย 1 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเพศหญิง อายุ 65 ปี อาชีพข้าราชการครู (บ้านญาติ) มีไข้สูง ไอ น้ำมูก และมีประวัติไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สรรพยา โดยได้รับยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไอ แต่ไม่ดีขึ้น จึงมารักษาที่ รพ.อินทร์บุรี ก่อนตรวจพบติดเชื้อ ไม่มีประวัติการเดินทางข้ามจังหวัด แต่มีลูกมาหาที่บ้าน มาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา และ กทม. ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน โดยไม่ขออนุญาตหรือแจ้งเจ้าหน้าที่

โคราชป่วยอีก34ราย

ที่ จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นายวิเชียร จันทโรนิง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา พร้อม นพ.วิญญู จันทโรนิง รอง สสจ.ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 34 ราย รวมสะสม 631 ราย เสียชีวิต 1 ราย และรักษาหาย 202 ราย การดำเนินการค้นหาเชิงรุกเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมร็ยพระราชทานจำนวน 2 คัน ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ด่านขุนทด อ.บัวใหญ่ อ.วังน้ำเขียว และ อ.ประทาย มีจำนวนการตรวจคัดกรอง 10,935 ราย ติดเชื้อสะสม 26 ราย

บึงกาฬป่วยอีกแพทย์เพียบ

ที่ จ.บึงกาฬ สสจ.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันล่าสุดรายที่ 16 เป็นชายไทย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง อาชีพผู้จัดการร้านสถานบันเทิงพื้นที่อำเภอเซกา เข้ารับการรักษาด้วยอาการวันโรค ปอดอักเสบ

เป็นผู้ป่วยใน รพ.บึงโขงหลง เบื้องต้นมีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ใน อ.เซกา และ อ.บึงโขงหลง ตลอดจนคนใกล้ชิดกว่า 20 รายต้องกักตัว อยู่ระหว่างการจำแนก และประเมินผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยสำนักงานสาธารณสุข อ.บึงโขงหลง สำหรับจังหวัดบึงกาฬ มีผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย รักษาหายแล้ว 11 ราย อยู่ระหว่างรักษา 5 ราย

ชัยภูมิเจอติดเชื้อ.9รายติดเชื้อ

ที่ จ.ชัยภูมิ นพ.วชิระ บดินทร์ สสจ.กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็น ด.ญ.วัย 9 ขวบ ชาว อ.หนองบัวแดง ที่ยังมาจากกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวชที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่วันนี้อายุครบ 1 ปี แพทย์จาก รพ.หนองบัวแดง ได้เดินทางไปรับตัว ด.ญ.วัย 9 ขวบรายนี้ เพื่อไปเข้ารับรักษาที่ รพ. และ จพท.เห็นภาพต้องสลดเมื่อน้องวัย 9 ขวบ รายนี้ขอเดินไปก้มกราบแม่และยายที่เลี้ยงมาเพื่อขอกราบลาไปรักษาตัวในครั้งนีต่อไป

นครศรีฯติดเชื้อเพิ่ม48ราย

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี สสจ. กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย มาจากพื้นที่ อ.ปากพนัง 15 ราย อ.เมือง 10 ราย อ.ท่าศาลา 1 ราย อ.ทุ่งสง 2 ราย อ.ช้างกลาง 2 ราย อ.ขนอม 2 ราย อ.พิปูน 5 ราย อ.พรหมคีรี 1 ราย และ อ.พระพรหม 1 ราย อ.ร่อนพิบูลย์ 8 ราย ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับงานบวช ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และ กลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 409 ราย จากกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตที่ อ.ปากพนัง จังหวัดได้สั่งปิดหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.เกาะหวด อ.ปากพนัง เป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้มีการปิดหมู่บ้านรวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

ที่ อ.ลิขิต จ.นครศรีธรรมราช นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ผู้อำนวยการ รพ.ลิขิต กล่าวว่า ได้ส่งผู้ป่วยที่รักษาหายดีแล้วกลับบ้าน หลังพักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ลิขิตครบ 14 วัน โดยจะมีทีมรับผู้ป่วยจากพื้นที่มารอรับ มีการเตรียมชุมชน ครอบครัวยึดตามประเมินที่บ้านต่อเนื่องอีก 14 วัน ทุกรายผ่านการประเมินสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต สมบูรณ์ทุกราย

จากนี้ไปจะมีคนที่รักษาหายดีแล้วออกจาก รพ.ได้ทุกวัน ถ้าอัตราส่วนการรับรายใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมาก การจัดการเตียงจะง่ายขึ้นจากจำนวนเตียงที่เตรียมพร้อมไว้ทั้งหมด 200 เตียง

สงขลาติดเชื้อโควิด31ราย

ขณะที่ จ.สงขลา นายจ้าววัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผวจ.สงขลา กล่าวว่า จ.สงขลาติดเชื้อโควิดรายใหม่ 31 ราย มาจากสถานบันเทิง 7 ราย สัมผัสผู้ป่วย 16 ราย เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 8 ราย ยอดสะสม 691 ราย รักษาในโรงพยาบาล 440 คน รักษาหายแล้ว 250 คน ยังเหลือคลัสเตอร์จากร้านอาหารเนื้อ ผลตรวจจะออกวันที่ 3 พฤษภาคม